



อตุตา นี อตุตโน นาโถ

ข่าวรามคำแหง

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

เพื่อเป็นสื่อกลาง ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

ฉบับที่

๓๓

24 ธันวาคม 2527

ปีที่ 14

ประจำปีการศึกษา 2527

ราคา 75 สตางค์

รู้จักอกษ

ตั้งใจศึกษา

บูชาพ่อขุน

สนองคุณชาติ

ม.ร.0601.033.0332/2527.14.33[001-012]



พบบัณฑิตรามคำแหงวัย 70 จบนิติศาสตร์ อดีตนายตรวจสรรพสามิต

รศ.สุชุม นวดสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 19,781 คน ในจำนวนนี้มีบัณฑิตอาวุโส อายุ 70 ปี จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในสาขาวิชานิติศาสตร์ด้วย



นายเวหา มนทีธรอาสน์
บัณฑิตอาวุโสวัย 70 ผ่านต่อหน้า 12

300 ปีไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2527 4พจนฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย นายปรีดา พัฒนถาบุตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "300 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส" ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3

ในโอกาสนี้ มศ.ดร.อุทัย กิรมย์รัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงานว่า ปีพ.ศ.2528 ที่จะถึงนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสจะมีอายุครบ 300 ปีเต็ม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และโครงการศูนย์ยุโรปศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "300 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส" เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ อาจารย์ และ นักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสต่อไป

หลังจากนั้น 4พจนฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดงานว่า การจัดสัมมนา เรื่อง "300 ปีความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส" ในครั้งนี้ เป็นเรื่องน่าสนใจที่จะได้มีการศึกษาข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เพื่อจะได้สรุปผลที่ดีที่สุดอันจะมีต่อการสร้างสรรค์ความเข้าใจอันดีต่อกันในอนาคตของประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส เพราะความร่วมมือและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศทุกประเทศในโลกนี้ มีประโยชน์ที่ควรวางเฉย โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งหลีกเลี่ยงการคบหากับประเทศอื่น ๆ ไม่ได้โดยง่าย การสัมมนานี้ จัดโดย ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2527



ลงทะเบียนที่รามฯ 2 การลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2527 ระหว่างวันที่ 12-27 ธันวาคม 2527 มหาวิทยาลัยได้เพิ่มสถานที่ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่รวมกันทั้ง 2 ด้วย ระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2527 โดยดำเนินการทุกชั้นตอนที่ อาคาร คนที (KTB 101) ทุกชั้นคอน

บัณฑิตอาวุโสรายนี้ ได้แก่ นายเวหา มนทีธรอาสน์ สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ เมื่อภาค 1 ปีการศึกษา 2526 โดยใช้เวลาศึกษาเพียง 4 ปีครึ่ง และระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3 วิชาชี

การลงทะเบียนเรียน นศ.ใหม่ภาค 2/2527

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ ในภาค 2 ปีการศึกษา 2527 โดยกำหนดให้ผู้ส่งใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ไว้แล้ว จะต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนในภาค 2 ปีการศึกษา 2527 ด้วย มหาวิทยาลัยจึงจะถือว่ามิสสถานภาพเป็นนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียนในภาค 2 ปีการศึกษา 2527 ผู้สมัครสามารถดำเนินการลงทะเบียนเรียนได้ 2 วิธีคือ

- 1. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้สิ้นสุดในวันที่ 17 ธันวาคม 2527
- 2. การลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 12-27 ธันวาคม 2527

บัดนี้การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2527 มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งให้ผู้ส่งใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาไว้แล้ว ถ้าหากยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ขอให้ท่านไปดำเนินการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2527 มิฉะนั้นการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของท่านจะไม่สมบูรณ์ ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครอีกด้วย

กรม.อนุมัติให้รามฯ สอนทางทีวี ในช่วงประหยัคกระแสไฟฟ้า

รศ.สุชุม นวดสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ศกนี้ คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดรายการโทรทัศน์การศึกษาของมหาวิทยาลัย ในช่วงประหยัคกระแสไฟฟ้า ระหว่างเวลา 18.30-20.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ได้โดยมีข้อแม้ว่า การแพร่ภาพออกอากาศดังกล่าวจะต้องเป็นรายการเพื่อการศึกษา โดยไม่มีกำไรยกเว้นค่า ๆ ทั้งสิ้น

ศ.พูน เกษจำรัส เป็นประธาน ตัดสินภาพถ่ายประกวดคำขวัญของมร.

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และบริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จำกัด จัดประกวดภาพถ่ายประกอบคำขวัญของมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ "เปลวเทียนให้แสง รวมกันแสงให้ทอง" โดยมีการประกวดภาพ 2 ประเภท คือ ภาพสี และ สไลด์สี นั้น

การประกวดภาพถ่ายประกอบคำขวัญของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีผู้รับภาพในวันที่ 8 ธันวาคม 2527 มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในกำหนดดังกล่าว โดยขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มร. ตึก เอ.ต. 1 ชั้น 2 (โทร. 3141352) หรือที่บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จำกัด และร้านถ่ายภาพทั่วไป สำหรับการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดส่งได้ที่ ภาควิชาโสตทัศนศึกษา อาคารสุรพูน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือส่งที่ บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จำกัด



พระราชทานเพลิงศพ นายประจวบ หุตะสิงห์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประจวบ กุลมาตย์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2527 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปร่วมเป็นเกียรติและรำลึกถึงผู้เสนาช พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยรามคำแหงไปครั้งนี้ด้วย



นศ.บางแสนวันนิตยสถาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี เปิดวันนิตยสถานสมทบระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2528 โดยวิชาเอกที่เปิดรับมี 8 วิชาเอกคือ การประถมศึกษา 150 คน เทคโนโลยีทางการศึกษา 30 คน ภาษาไทย 100 คน ภาษาอังกฤษ 50 คน ศิลปศึกษา 35 คน บรรณารักษศาสตร์ 40 คน สังคมศึกษา 150 คน และพลศึกษา 40 คน รวมเป็น 595 คน

ผู้สมัครต้องมีวุฒิสำเร็จปริญญาตรี วิชาการศึกษาหรือสำเร็จประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาชั้นสูงมาแล้ว ผู้สนใจขอเชิญติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ภายในวันที่ 8 มกราคม 2528

นิตยสถานเปิดรับนักศึกษาปริญญาโท

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม เข้าศึกษาชั้นปริญญาโท

ในขณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และคณะสภิติประยูคค์เป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2528 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริหารการศึกษาศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2528

บัณฑิตภาพเด็กน้อยในวันนี้ เข้าชิงรางวัล
มูลนิธิเด็ก ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อเรื่อง "เด็กน้อยในวันนี้น่าประทับใจ" ซึ่งจะเป็นเด็กที่เรพบเห็นอยู่ตามหุดป่าข้างถนนทั่วไป หรือตามโรงงานต่าง ๆ โดยกติกาในการส่งภาพเข้าประกวดมีดังนี้

1. ต้องเป็นภาพเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี
2. จะถ่ายเป็นภาพขาว-ดำ ภาพสี หรือสไลด์ก็ได้
3. ขนาดยาวตั้งแต่ 10 นิ้วขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 นิ้ว สลักกรรด์แข็งมีความกว้างไม่เกิน 16 นิ้ว ความสูง 20 นิ้ว ส่วนสไลด์ต้องจัดอยู่ในกรอบ 2 นิ้ว ความ 2 นิ้วเท่านั้น
4. แต่ละคนมีสิทธิส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้งสามประเภทคือ ขาว-ดำ, สี และสไลด์ ประเภทละไม่เกิน 6 ภาพ ไม่ต้องแยกกัน

ผู้สนใจจะส่งภาพเข้าประกวดด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ก็ได้ ส่งถึง "มูลนิธิเด็ก 1492/23 อ.เจริญนคร (ตรงข้ามห้องอาหารราวี) คลองสาน กทม. 10600" โทร. 466-0018

เชิญชมนิทรรศการพระยาอนุมานราชธน

หอสมุดแห่งชาติ เชิญชมนิทรรศการ "เกียรติคุณท่านศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน" ซึ่งเป็นการจัดแสดงประวัติชีวิต การทำงาน พร้อมภาพถ่ายประกอบอีกประมาณ 70 ภาพ แสดงเด่นชัดเป็นลายมือ หนังสือที่ประพันธ์ ตลอดจนเอกสารที่ท่านลงนาม และเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ

ผู้สนใจเข้าชมได้ ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารหอสมุดแห่งชาติ ท่าราชวรวิ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 16.30 น. หยุดเสาร์-วันที 31 มกราคม 2528

เชิญชมศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ

1. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นที่รวบรวมตัวอย่างสัตว์และพืชน้ำเค็ม และแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่น วงจรชีวิตของสัตว์ ทรีวิทยาการในทะเล และโบราณคดีใต้น้ำ
2. สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม เป็นที่เลี้ยงสัตว์น้ำเค็มชนิดต่าง ๆ เช่น สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปลาสวยงาม ปลาดังครวย ปลารูปปร่างแปลก ๆ และปลาจากต่างประเทศ

สองส่วนนี้เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น. วันวันจันทร์โดยมีการบรรยายให้ความรู้ประกอบตลอดเวลา

3. ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือสำหรับค้นคว้าทดลองที่ทันสมัยมาก อันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลยินดีให้ผู้สนใจเข้าชมห้องปฏิบัติการได้โดยติดต่อล่วงหน้าเลือกก่อน

ผู้สนใจเข้าชมได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน จังหวัดชลบุรี



สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครหรือรับโอนผู้มีวุฒิปริญญาโททางด้าน การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หรือภาษา ศาสตร์จากต่างประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้ารับบรรจุในตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ผู้สนใจสมัครได้ที่ ห้องธุรการ ลึกศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม สกน

การที่อ่งที่วแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพ็อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง ดังนี้คือ

1. พนักงานธุรการ 3 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีทางภาษาอังกฤษ บริหาร การศึกษา ศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
2. ลูกจ้าง 1 อัตรา คุณสมบัติไม่ต่ำกว่าประโยควิชาซีพีน สูง สาขาการขายและมีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี พร้อมทั้งมีพาหนะส่วนตัวใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ควบคุมเครื่อง Compugraphic 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทางพาณิชย์ การ ภาษาอังกฤษต่างประเทศ หรือ บัญชี และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษได้
4. ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ช่างพิมพ์ 1 อัตรา (เพศชาย) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทางช่างพิมพ์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล การที่อ่งที่วแห่งประเทศไทย ถนนราชดำเนินนอก ภายในวันที่ 28 ธันวาคม สกน

กรมทรัพย์สินทางธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพ็อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 3 (ด้านธรณีวิทยา) ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และอบรม กรมทรัพย์สินทางธรณี ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม สกน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพ็อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางจุลชีววิทยา ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายในวันที่ 2 มกราคม 2528

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพ็อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4 ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ ผู้สนใจสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่และฝึกอบรม กระทรวงการต่างประเทศ วังสราญรมย์ หรือที่คณะทูตอารรฯ สถานทูตกรุงสุทไทยในต่างประเทศ วังสราญรมย์ หรือที่คณะทูตอารรฯ สถานทูต สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2528

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) รับสมัครเพ็อบรรจุเป็นพนักงานประจำตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. ประจ้งงานกรพิมพ์ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย มีวุฒิปประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวท.) แผนกช่างพิมพ์
2. นักวิชาการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรม เครื่องกล 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือพลังงาน 1 อัตรา
3. ประจ้งห้องปฏิบัติการแสงและอุณหภูมิต 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้านไฟฟ้า หรือวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์
4. นักวิชาการ 5 อัตรา วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคมี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือโท หรือเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้านวิศวกรรมโยธา 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีหรือโทสาขาเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือวุฒิปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการโครงการ 1 อัตรา
5. ลูกจ้างชั่วคราวประจำศูนย์การบรรจุหินห่อไทย จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรืออื่น ๆ 4 อัตรา คุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์

การลดลด หรืออื่น ๆ 1 อัตรา
ผู้สนใจสมัครได้ที่ งานกรเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมป่าไม้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม สกน

สำนักงานโยธาและแผนมหาดไทย รับสมัครคัดเลือกเพ็อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกร 3 ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมขนส่งหรือวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้สนใจสมัครได้ที่งานกรเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานโยธาและแผนมหาดไทย ภายในวันที่ 28 ธันวาคม สกน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพ็อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 3 (ด้านเคมี) จำนวน 3 อัตรา ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ งานกรเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ชั้น 6) ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 2528

การสื่อสารฯ บริการโทรศัพท์ ระหว่างประเทศแบบอัตโนมัติ

การสื่อสารแห่งประเทศไทย เฝ็ดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในระบบเรียกอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านพนักงานสลับสาย ซึ่งบริการดังกล่าวนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2527 เป็นต้นไป สำหรับบริการใหม่แบบอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการเพียงกดครั้งเดียวที่สายโทรศัพท์ต่างประเทศหมายเลข "001" แล้วกดรหัสของประเทศนั้น ๆ คอด้วอร์ที่สนที่ขอใช้บริการ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ ซึ่งจะสามารถติดต่อได้ภายใน 30 วินาที ทำให้สะดวก รวดเร็ว ลดหย่อนประหยัดที่แวดและค่าใช้จ่าย สำหรับในเรื่องอัตราค่าบริการนั้น ประหยัดกว่าการคอ

จากบรรณสาร

ในปี พ.ศ.2527 มหาวิทยาลัยจัดประกวดครั้งสำคัญสองครั้ง คือ ประกวดคำขวัญเนื่องเดือนมกราคมและประกวดภาพถ่ายเดือนธันวาคม

การประกวดคำขวัญครั้งนี้ มีผู้ส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดจำนวนมากถึง 11,703 คำขวัญ ทำให้มีโอกาสเลือกคำขวัญได้ตรงตามต้องการ และบัดนี้คำขวัญนั้นได้แพร่หลายเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปแล้ว

การประกวดครั้งที่สอง คือประกวดภาพถ่ายซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ นี้มีความสัมพันธ์กับการประกวดครั้งแรก ก็คือคำขวัญ "ปล่อยเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทรง" ที่ชนะเลิศการประกวดมาเป็นเนื้อหาของภาพ ภาพที่จะส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่มีความหมายตรงกับความหมายของคำขวัญนั้น

คณะกรรมการประกวดภาพ ประกอบด้วยคณาจารย์และผู้บริหารที่มีชื่อเสียงในวงการถ่ายภาพ กำลังรอรับภาพประกวดของท่าน

ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคาร เอ.ดี.1 หอที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ กานทรวิภาศประกวดถึง 31 ธันวาคม นี้

การจัดทำภาพให้ความหมายตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ เป็นเรื่องยาก ต้องใช้ความคิดและความสามารถอย่างมาก ถึงกระนั้นก็ตาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยก็ยังคงมีความหวังว่า นักคิดและผู้ผู้สนใจ จะให้ความร่วมมือร่วมใจกับมหาวิทยาลัยของเราอีกครั้งหนึ่ง

สมพันธ์ุ เอชะพันธ์ุ

BI 490	Staff	Asst.Prof.Dr.Yongyot, Assoc.Prof.Piboon and Udom
CH 243	LEC	Vichai and staff
EC 318	Assoc.Prof.Dr.Thamnoon, Dr.Lamduan	Somruj
MC 487	Asst.Prof.Orranuj	Asst.Prof.Orranuj.Darawan
MR 311	Asst.Prof.Surasak	Asst.Prof.Dr.Tuanjai
SP 307	Assoc.Prof.Dr.Sawanit	Somsak
SP 309	Assoc.Prof.Dr.Sawanit	Yupa

● เปลี่ยนแปลงประบวนการที่เปิดสอนในภาค 2/2527

คณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องบรรยายของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาค 2/2527 มหาวิทยาลัยจึงให้เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องบรรยายของกระบวนวิชาที่ประกาศไว้เดิมใน น.ร.30 เป็นดังนี้

กระบวนวิชา	วันและเวลาที่เรียนเดิม	วันและเวลาที่เรียนใหม่
*CH 243		
LEC	W 1530-1645 SSB 302 F 1530-1645 SSB 302	W 1530-1800 SSB 302
LAB.1	TU 0930-1230 NR 7/6 (closed)	TU 0930-1230 NR 7/6
LAB.2	TU 1330-1630 NR 7/6 (closed)	TU 1530-1630 NR 7/6
LAB.3	W 0930-1230 NR 7/6	W 0930-1230 NR 7/6
LAB.4	TH 0930-1230 NR 7/6	TH 0930-1230 NR 7/6
LAB.5	TH 1330-1630 NR 7/6	TH 1330-1630 NR 7/6 (closed)
LAB.6	F 0930-1230 NR 7/6	F 0930-1230 NR 7/6
LAB.7	F 1330-1630 NR 7/6	F 1330-1630 NR 7/6
LAB.8	S 0930-1230 NR 7/6	S 0930-1230 NR 7/6
LAB.9	S 1330-1630 NR 7/6	S 1330-1630 NR 7/6
RE 405	S 1130-1330 BFB 108	S 1730-1920 BFB 108
**ZO 498		
SEC.01	TU 0930-1230 SCO 426 TU 1330-1630 SCO 426 TU 1630-1930 SCO 426	TH 1330-1630 SCO 426 W,TH 1630-1930 SCO 426

สำหรับวันและเวลาสอนใหม่ให้เป็นไปตามที่ประกาศไว้เดิมใน น.ร.30 ดังนี้

CH 243 สอนวันพุธที่ 20 มีนาคม 2528 เวลา 0900-1130 น.
RE 405 สอนวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2528 เวลา 1230-1500 น.
ZO 498 คณะดำเนินการจัดสอนเอง

ภาควิชาจะจบหลักสูตรปริญญาตรี กับ จบครบหลักสูตรปริญญาตรี ของคณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ขอชี้แจงเรื่อง การแจ้งคาดว่าจะจบครบหลักสูตรปริญญาตรี กับ "แจ้งจบครบหลักสูตรปริญญาตรี" เพื่อให้ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. การแจ้งคาดว่าจะจบหลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคใดซึ่งเป็นภาคสุดท้าย และคาดว่าจะเรียนจบครบหลักสูตรในภาคนี้ ต้องดำเนินการดังนี้

1.1 ให้อื่นเรื่องคาดว่าจะจบที่ สวป. ชั้นล่าง ช่อง 6 (สวป. เรียกว่า แจ้งจบหรือยื่นบัตรคำร้องขอรับปริญญา) ตามกำหนดในประกาศ น.ร.30 ของแต่ละภาคการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับหมายบัตร น.ร.31, น.ร.32 ไว้เป็นหลักฐาน

1.2 ให้อื่นเรื่องแจ้งคาดว่าจะจบที่ฝ่ายทะเบียนและสถิติ คณะรัฐศาสตร์ (โดยฝ่ายทะเบียนจะประกาศวันอื่นเรื่องคาดว่าจะจบในแต่ละภาคการศึกษาให้ทราบ ขอแบบฟอร์มและยื่นเรื่องได้ที่ฝ่ายทะเบียนฯ คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 1)

ข้อพึงปฏิบัติ - ให้นักศึกษาอื่นเรื่องแจ้งคาดว่าจะจบที่ สวป. และที่คณะฯ ทั้ง 2 แห่ง

- การยื่นเรื่องแจ้งคาดว่าจะจบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่ถ้านักศึกษาไม่ได้แจ้งว่าจะจบในภาคสุดท้ายนั้น และผลการสอบในภาคนี้ผ่านหมดครบหลักสูตร นักศึกษาจะยื่นเรื่องจบครบหลักสูตรไม่ได้ จนกว่าจะไปดำเนินการเสียค่าปรับที่กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเงิน 150 บาท ต่อภาคการศึกษา แล้วนำใบเสร็จไปทำเรื่องแจ้งว่าจะจบที่ สวป. ชั้น 1 ช่อง 6 เสียก่อน จึงจะยื่นเรื่องขอจบครบหลักสูตรต่อไปได้

- ต้องแจ้งเรื่องว่าจะจบของทุกภาคที่ศึกษาภาควิชาว่าจะจบ สำหรับนักศึกษาที่เทียบเคียงมาก่อนแล้ว ไม่

2. การแจ้งจบครบหลักสูตรปริญญาตรี เมื่อนักศึกษาทราบผลการสอบผ่านหมดทุกกระบวนวิชาแล้ว ให้อื่นเรื่องดังนี้

2.1 ให้อื่นเรื่องแจ้งจบครบหลักสูตรฯ ที่ฝ่ายทะเบียนและสถิติ คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 1 โดยนำหลักฐานประกอบเรื่องดังต่อไปนี้

2.1.1 ใบคำร้องแจ้งจบครบหลักสูตรฯ โดยกรอกข้อความให้สมบูรณ์ (ขอแบบฟอร์มแจ้งจบครบหลักสูตรฯได้ที่ฝ่ายทะเบียนฯ คณะรัฐศาสตร์)

2.1.2 สำเนาใบเสร็จจ่ายค่าภาคสุดท้าย (ภาคที่จบและยื่นหลังอีก 2 ภาค)

2.1.3 หมายบัตร น.ร.31, น.ร.32 ของภาคที่จบ (ที่ได้รับจาก สวป.)

2.1.4 รูปถ่ายสวมเสื้อครู ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ในกรณีที่มิใช่ขอใบรับรองฯ แต่ถ้าขอใบรับรองฯ จำนวน 3 รูป พร้อมทั้งเขียนชื่อ - สกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ภาคและปีการศึกษาที่จบไว้ด้านหลังรูปทุกรูปด้วย

2.2 หลังจากยื่นหลักฐานขอจบครบหลักสูตรต่อเจ้าหน้าที่แล้ว ให้นักศึกษามาตรวจสอบเรื่องได้จากแผนแจ้งจบครบหลักสูตร ว่าเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง หลังจากยื่นเรื่องแล้วประมาณ 20 วัน (สำหรับผู้ที่ขอรับใบรับรองฯ)

ในระหว่างที่คณะฯ ดำเนินการตรวจสอบผลการเรียนว่า นักศึกษาเรียนจบครบหลักสูตรฯ จริงหรือไม่ ถ้าจบครบหลักสูตรฯ จริง จึงจะออกใบรับรองชั่วคราวของคณะฯ ให้นักศึกษาและเสนอชื่อให้สภาฯ เพื่อขออนุมัติเป็นบัณฑิตต่อไป แต่ถ้าเรื่องของนักศึกษามีปัญหาในระหว่างดำเนินการ ทางคณะฯ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ โดย 1. ทางโทรศัพท์ หรือ 2. ทางจดหมาย

2.3 เมื่อสภาฯ อนุมัติรายชื่อบัณฑิตเป็นบัณฑิตแล้ว โดยตรวจดูรายชื่อได้ที่แผนรายชื่อเสนอสภาฯ ที่แผนเคอร์เนลฝ่ายทะเบียนและสถิติ คณะรัฐศาสตร์ และให้นักศึกษาจำว่ารายชื่อของตัวเสนอสภาฯ ครั้งที่ วันที่อนุมัติ และลำดับชื่อของนักศึกษา แล้วไปดำเนินการได้ที่ สวป. ดังนี้

- 2.3.1 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ที่ สวป. ชั้น 1 ช่อง 6
- 2.3.2 ขอใบรับรองสภาฯ ที่ สวป. ชั้น 1 ช่อง 4
- 2.3.3 ขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ที่ สวป. ชั้น 1 ช่อง 3

อนึ่ง การดำเนินการตามข้อ 2.3.1, 2.3.2 และ 2.3.3 นักศึกษาต้องไปชำระค่าธรรมเนียมที่กองคลัง ม.ร.ก่อน (ข้อ 2.3.1 เป็นเงิน 200 บาท, ข้อ 2.3.2 เป็นเงิน 10 บาท และข้อ 2.3.3 เป็นเงิน 10 บาท โดยแยกใบเสร็จแต่ละรายการ) แล้วนำใบเสร็จไปดำเนินการต่อไปที่ สวป. สำหรับหลักฐานเพิ่มเติม ได้แก่ บัตรประจำตัวนักศึกษา, รูปถ่ายสวมเสื้อครู ขนาด 2 นิ้ว และขนาด 1 นิ้ว อย่างละ 2 รูป

สำหรับนักศึกษา ที่ลงทะเบียนปี 206 ทางคณะฯ ขอให้นักศึกษาที่ทราบตรวจสอบหน่วยกิตเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่าง ๆ โดยนำบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จจ่ายค่าภาคสุดท้ายฉบับยื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่

จึงแจ้งมาให้ทราบทั่วกัน

บริการนำชมห้องสมุดวิทยาเขตฯ และแนะนำวิธีการใช้ห้องสมุด

ห้องสมุดวิทยาเขตฯ มีฉิมสวัสดิ์ สุวรรณภาศิริ (รวมคำแดง) จัดให้มีบริการนำชมและแนะนำวิธีการใช้ห้องสมุดพร้อมฉายสไลด์ และฟิล์มสกริปประกอบบริการนำชม โดยมีบรรณารักษ์ประจำหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้แนะนำให้ท่านได้รู้จักห้องสมุดวิทยาเขตฯ และรู้จักวิธีการค้นหาหนังสือหรือข้อสนเทศอื่น ๆ ได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังทำให้ได้รับความรู้ มีความเข้าใจในวิชา LS 103 (การใช้ห้องสมุด) มากยิ่งขึ้นด้วยข้อเชิญชวนใจ คิดต้องขอชี้แจงที่บรรณารักษ์ประจำคณะวิทยาเขตฯ (Information Desk) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ โทร. 0601.033.0332 ต่อ 333 หรือ โทร. 0601.033.0332 ต่อ 333

กำหนดเกณฑ์การเขียนบทเรียน

● หนวยการเรียนการสอนวิชา EC 353 EC 365 EC 478 และ SI 404 ภาค 2/2527

คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบทเรียนของกระบวนวิชา EC 353 EC 365 EC 478 และ SI 404 ในภาค 2/2527 ได้ มหาวิทยาลัยจึงให้ส่งบทเรียนของกระบวนวิชาดังกล่าวในภาค 2/2527

● แก้ไข LAB กระบวนวิชา JA 201 และ JA 202 ด้วยมีข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ LAB กระบวนวิชา JA 201 และ JA 202 ที่เปิดสอนในภาค 2/2527 มหาวิทยาลัยจึงให้แก้ไข LAB กระบวนวิชา JA 201 และ JA 202 จากที่ประกาศไว้เดิมใน น.ร.30 เป็นดังนี้

JA 201 Fundamental Japanese 3	3 CR
LEC. F 0730-0920 BFB 104	Pranom
LAB.II TH 0930-1020 BFB 105	Nishioka
JA 202 Fundamen Japanese 4	3 CR
LEC. TU 0730-0920 BFB 105	Pojanee
LAB.II TH 1030-1120 BFB 105	Nishioka

● เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ภาค 2/2527

คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบทเรียนและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ที่เปิดสอนในภาค 2/2527 มหาวิทยาลัยจึงให้เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา จากที่ประกาศไว้เดิมใน น.ร. 30 เป็นดังนี้

กระบวนวิชา	ชื่ออาจารย์ผู้สอนเดิม	ชื่ออาจารย์ผู้สอนใหม่
AG 103	Asst.Prof.Montree	Asst.Prof.Montree and staff



● ข่าวรามคำแหง ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2527 ● สังคมรามฯ ในสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์แห่งความยินดี คือ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร จนถึงวันที่ 27 ธ.ค.27...ข่าวรามคำแหง ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ● ข่าวจากคณะกรรมการบัณฑิต ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การถ่ายรูปแบบของบัณฑิตแต่ละคณะ จากบริเวณสวนอัมพร (หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม) มาเป็น บริเวณลานทอซุเนะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เหมือนเช่นทุกปี ● สำหรับกระทรวงมหาดไทย 2/2527 ที่ มหาวิทยาลัย (รามคำแหง) จะเสร็จสิ้นในวันที่ 27 ธ.ค. 27 ● ข่าวกิจกรรมนักศึกษา ชมรมอุตสาหกรรมบริการ กำหนดจัดนิทรรศการทางวิชาการ เรื่อง "ธุรกิจนวัตกรรม 27" ระหว่างวันที่ 22-26 ธ.ค. 28 ซึ่งขอเชิญชาวชมรมอุตสาหกรรมบริการทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน ร่วมในพิธีเปิดงาน วันที่ 22 ธ.ค. 28 เวลา 09.30 น. ● ทворคระแสดรววม ขอเชิญผู้มีจิต

ศรัทธา บริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวชนบทผู้ประสบความหนาว ทั้งจังหวัดเลย โดยบริจาคได้ ๗ ที่ทำการพรรคกระแสดรววม หน้า อาคาร KLB หรือที่คืนที่ประชาสัมพันธ์หน้ามหาวิทยาลัย ● ทพรคเทอดรวม ก้าวถึงวันสมัครสมาชิกพรรคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอรับบริจาคหนังสือต่าง ๆ สำหรับนำไปมอบแก่ห้องสมุดในถิ่นทุรกันดาร... ผู้สนใจติดต่อได้ ๗ ที่ทำการพรรคเทอดรวม หลังที่ทำการคณะบริหารธุรกิจ ● ทพรคพัฒนาปัญญาชน บริการจัดทำบัตรเดือนรถประจำทางแก่นักศึกษาที่เดินทางมามหาวิทยาลัย สัปดาห์ละ 4 วันขึ้นไป (ประหยัดรายจ่ายได้ เดือนละ 10-80 บาท)...ผู้สนใจติดต่อได้ ๗ ที่ทำการพรรคพัฒนาปัญญาชน หลังที่ทำการสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 20 ของแต่ละเดือนถึงวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ● ทพรคศึกษา 7 คณะ บริการจัดติววิชาต่าง ๆ ณ อาคาร SAB ...ดูตารางคิวได้ที่ป้ายประกาศข้างอาคาร SAB ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ● สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สมร.) กำหนดจัดงานครบรอบ ๕ ปีของสถานศึกษา ในวันที่ 27 ธ.ค. 27 ณ บริเวณลานสวนป.เก่า โดยเชิญประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน และมีการแสดงต่าง ๆ เช่น การเชววาทิ และการแสดงของนักศึกษา จากกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ● สังคมรามฯ ยินดีเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย พรรคนักศึกษา กลุ่ม ชมรม ต่าง ๆ หากประสงค์จะบอกกล่าวถึงเพื่อนนักศึกษา โปรดติดต่อใช้บริการได้ที่ กองบรรณาธิการ ตึก เอ.ดี.1 ชั้น 2 ● สังคมรามฯ ในเทศกาลปีใหม๋ จดการบรรยายที่มหาวิทยาลัย ในวันที่จันทร์ที่ 31 ธ.ค.27 และวันอังคารที่ 1 ม.ค.28 ● ปิดท้ายสังคมรามฯ ฉบับนี้ การประกวดภาพถ่ายประกอบคำขวัญของ ม.ร. ปิดรับภาพวันที่ 31 ธ.ค.27 ผู้สนใจส่งภาพประกวดได้ที่ ภาควิชาโสตฯ ม.ร. หรือ บริษัท โกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ●



เมื่อหัวใจบอด

เธอเคยคิดบ้างไหม...?
กำลังก้าวเท้าไปบนถนนทางมืด
หัวใจบอดมืดไปไร้ความคิด
ทางชั่วมืดกลับเห็นดีปริดา
สุรานาวิพากษ์ก็พาดิคร
สันทัคทุกอย่างจึงใส่หา
เสพชั่วอบายมุขจนชินชา
หลงกามาเว้งโลกก็ยออยู่ว่าไว
ชีวิตมีลมคทุกทศทั
จิตมัวหมองทว่าบอดตาโต
ข้างหน้กันองข้ามงานเช่นไร...?
อนาถหนองหัวใจ...โยพิการ
เคยสำนึกตัวบ้างไหม...?
กำลังเดินย่างไปเป้าประหาร
กว่ารู้ดีกสำนึกได้สายเกินกาล
ทรมาณหมกใหม่...ตายทั้งเป็น...●

ชาติชาย เพชรทอง
นส.คณะบริหารธุรกิจ



นิทรรศการ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (อสมร.) จัดนิทรรศการ สิทธิราษฎร์ไทย เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ บริเวณห้องประชุม เอ.ดี.1 เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม ที่ผ่านมา

อภิปราย ชมรมเศรษฐศาสตร์ จัดอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง "ภาระหนี้สินภาคครัวเรือน" เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2527 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีผู้ร่วมอภิปรายคือ รศ.ดร.เจนฉา ไทอ่อนจิตร ผศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัครดการพร.ดิเรก ปัทมศิริวิวัฒน์ และ ผศ.ปิยะชาติ เแดงสุวรรณ



ค่ายอาสา กลุ่มคอกฝัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกค่ายอาสาพัฒนา ณ บ้านหนองโถก ตำบลหนองหัวจันทร์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 10-20 พฤศจิกายน 2527 โดยสร้างศาลาออกประสงค์ พร้อมทำสนามฟุตบอลแก่โรงเรียนบ้านหนองโถก โดยมีนักศึกษา ม.ร.ที่ไปร่วมงานค่ายอาสาครั้งนี้ จำนวน 80 คน

ขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตรุ่น 10 ทุกท่าน



สนทนา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2527 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (อสมร.) จัดอภิปรายเรื่อง "สนทนาปัญหาทางกฎหมาย" เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ เวทีลาน สวนป. โดยมีผู้อภิปรายคือ นายปิยะฉวี วิชากรณ์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 และนายสุธรรม แสงประทุม โฆษกสภาผู้แทนราษฎรแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12/12/27

การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา

รศ.ประสาธน์ บุญโสภาชัย

หัวหน้าภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ คณะนิติศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2527 ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2527 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารวมทั้งหมด 5 มาตรา เป็นดังต่อไปนี้

มาตรา 7 ทวิ
ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมหรือขัง มีสิทธิดังต่อไปนี้

- (1) พบและปรึกษาผู้ที่จะเป็นทนายสองต่อสอง
- (2) ได้รับการเยี่ยมตามสมควร
- (3) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาหมิ่นหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นทราบถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 119 ทวิ

ในกรณีศาลสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ผู้ร้องขอมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ ดังต่อไปนี้

- (1) คำสั่งของศาลชั้นต้น ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์
- (2) คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา

ให้ศาลชั้นต้นที่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งรับส่งคำร้องดังกล่าวพร้อมด้วยสำนวนความ หรือสำเนาสำนวนความเท่าที่จำเป็นไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาและมีคำสั่งโดยเร็ว

คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวอันความศาลชั้นต้นให้เป็นที่สุด แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่จะยื่นคำร้องให้ปล่อยชั่วคราวใหม่

มาตรา 172 ทวิ (1)

(1) ในคดีมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือในคดีมีโทษปรับสถานเดียวเมื่อจำเลยมีทนายและจำเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณาและการสืบพยาน

มาตรา 175

ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และในคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกินสิบเจ็ดปีในวันที่ถูกฟ้องศาล ก่อนเริ่มพิจารณา ให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายหรือไม่ ถ้าไม่มีและจำเลยต้องการ ก็ให้ศาลตั้งทนายให้

ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินห้าปีแต่ไม่ถึงสิบปี ถ้าจำเลยแถลงต่อศาลก่อนเริ่มพิจารณาว่าจำเลยอยากจนและต้องการทนาย ก็ให้ศาลตั้งทนายให้จำเลย

ในการพิจารณาตั้งทนายให้จำเลยตามวรรคสอง ศาลอาจไต่สวนเพื่อให้ได้ความว่าจำเลยเป็นคนยากจนจริง ให้ศาลจ่ายเงินรางวัลแก่ทนายที่ศาลตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด

มาตรา 237 ทวิ

ก่อนฟ้องคดีต่อศาล เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพยานบุคคลซึ่งจะตื่อนำมาสืบในภายหน้าจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรยกเว้นการนำมาสืบ พนักงานอัยการโดยตนเองหรือได้รับคำร้องขอจากพนักงานสอบสวน จะนำผู้ต้องหา มาศาลและยื่นคำร้องต่อศาลโดยระบุการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิด เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้สืบพยานนั้นไว้ทันทีก็ได้

เมื่อศาลได้รับคำร้องเช่นว่านั้น ให้ศาลสืบพยานนั้นทันทีในการนี้ ผู้ต้องหาจะซักค้านหรือตั้งทนายซักค้านพยานนั้นด้วยก็ได้ และในกรณีที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาซึ่งหากมีการฟ้องคดี จะเป็นคดีซึ่งจำเลยมีสิทธิขอให้ศาล

ติบुक: ปัญหาของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ. ปิยะวดี แดงสุวรรณ
คณะเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรแร่ เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปโดยไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้อีก ดังนั้นจึงเกิดความวิตกว่า แร่ทั้งหลายที่มีอยู่จะหมดไป นำไปสู่ปัญหาว่าเราควรจะใช้ทรัพยากรที่มีค่าเหล่านี้เวลาไหนดีจึงจะได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด

ในบรรดาสินแร่ที่ขุดพบในประเทศไทยทั้งสิ้น 37 ชนิด เป็นแร่โลหะ 22 ชนิด และโลหะ 15 ชนิด ในจำนวนนี้ สิบกึ่งนับว่าเป็นแร่โลหะที่สำคัญต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศจากการสำรวจพบว่าแร่เหล่านี้มีปริมาณสำรองในประเทศและมีอยู่ทุกภาคของประเทศ

ดิบุกเป็นส่วนสำคัญขอย่อยอย่างหนึ่ง ผลผลิตดิบุกของไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 ของการผลิตทั่วโลก ส่วนปริมาณส่งออกเป็นอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย มูลค่าการส่งออกอยู่เป็นอันดับ 3-4 ของประเทศโดยทั่วไปได้เป็นเงินตราต่างประเทศปีละหลายพันล้านบาท นับได้ว่าภาคส่งออกดิบุกมีส่วนช่วยลดจำนวนการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ดิบุกโดยตัวของมันเอง มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในแง่ของการจ้างงาน การกระจายรายได้ไปสู่ชนบท และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ อีกมาก ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ในขณะที่ประเทศกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาและต้องการใช้ทุนจำนวนมาก การขุดแร่ดิบุกมาใช้ในเวลานี้อาจจะคุ้มค่าและเหมาะสมในแง่ของประโยชน์ปัจจุบัน ประกอบกับในระยะยาวความต้องการใช้ดิบุกของโลกมีแนวโน้มจะชะลอลงเนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาการ

ตั้งทนายให้ตามมาตรา 173 ก่อนเริ่มสืบพยานดังกล่าว ให้ศาลถามผู้ต้องหาว่ามีทนายหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการ หากศาลเห็นว่าศาลตั้งทนายให้ทันทีก็ให้ศาลตั้งทนายให้และดำเนินการสืบพยานนั้นทันที แต่หากศาลเห็นว่าไม่สามารถตั้งทนายหรือผู้ต้องหาไม่อาจตั้งทนายได้ทันที ก็ให้ศาลชักถามพยานนั้นให้แทน

ถ้าบึกความของพยานดังกล่าวให้ศาลอ่านให้พยานฟังก่อนผู้ต้องหา

ถ้าต่อมาผู้ต้องหานั้นถูกฟ้องเป็นจำเลยในการกระทำความผิดอาญานั้น ก็ให้รับฟังคำพยานดังกล่าวในการพิจารณาคดีนั้นได้

ในกรณีที่ผู้ต้องหาเห็นว่าหากตนถูกฟ้องเป็นจำเลยแล้วบุคคลซึ่งจำเป็นจะต้องนำมาสืบเป็นพยานของตนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรอันทำให้เป็นการยากแก่การที่จะนำบุคคลนั้นมาสืบในภายหลัง ผู้ต้องหาดังกล่าวจะยื่นคำร้องต่อศาลโดยแสดงเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้สืบพยานบุคคลนั้นไว้ทันทีก็ได้

เมื่อศาลพิจารณาเห็นสมควร ก็ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้สืบพยานนั้นและให้แจ้งให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการที่เกี่ยวข้องทราบ ในการสืบพยานดังกล่าว พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี มีสิทธิที่จะซักค้านพยานนั้นได้ และให้นำความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับ

หมายเหตุ
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกล่าวนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2527 เป็นต้นไป

(2) กระบวนวิธีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้คือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 (LA 331) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 (LA 332) และกฎหมายลักษณะพยาน

ใหม่ ๆ ทำให้มีการใช้วัสดุอื่นแทนดิบุก เช่น แก้ว กระดาษอลูมิเนียมและเหล็กกล้าปลอดดิบุก และแนวโน้มของอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฉบับที่ 6 ได้กำหนดให้มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไว้ร้อยละ 16.5 คือปีซึ่งในจำนวนนี้เป็นแร่ดิบุกรวมอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 21.8 โดยรัฐบาลมีโครงการสำรวจแหล่งแร่ ส่งเสริมการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ขนาดใหญ่ และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากแร่ที่ผลิตได้ให้มากขึ้น แทนที่จะส่งเป็นวัตถุดิบออกไปจำหน่าย

ในปัจจุบันความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ดิบุกบนบกลดน้อยลง จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ในทะเล การดำเนินการในขั้นต้น คือ การสำรวจ ซึ่งจะต้องลงทุนในการต่อเรือและใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพถึงพันล้านบาท งานในทะเล ทั้งยังสามารถเผชิญกับมรสุมได้ด้วย โอกาสของการสำรวจแร่มีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้นที่จะพบแหล่งแร่สำรองในเชิงเศรษฐกิจ

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะถูกนำมาประมวลให้ออกแบบต่อเรือชุด เพื่อจะให้เรือชุดดังกล่าวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทรัพยากรทางทะเลประเภทอื่น การทำเหมืองแร่หรือเรือชุดดำน้ำในสมัยก่อน เริ่มจากเรือหางยาวใช้คนดำลงไปเก็บแร่ เป็นเรือแพ และเรือประมงคิดแปลงใช้ที่อุดมมีประคามาถึงไปจับหัวชุดแร่ ซึ่งไม่ใช่การอนุรักษ์ทรัพยากรที่ถูกต้อง ทั้งยังเลือกจุดแร่เฉพาะจุดที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถเก็บแร่ได้หมด ยังคงมีแร่เหลือตกค้างไว้อย่างสูญเปล่า เนื่องจากจะไม่ได้รับประโยชน์คุ้มค่าที่จะไปเก็บตามหลังอีก

การวางแผนเรือชุดที่ถูกต้องนั้น จะต้องประกอบไปด้วยแผนงานเดินเรือบริเวณแหล่งแร่ที่จะสำรวจโดยตลอด จัดพื้นที่เป็นบล็อก หากค่าเฉลี่ยวางแนวชุดให้อนุรักษ์แหล่งแร่มากที่สุด การวางแผนนั้นยังต้องครอบคลุมไปถึงการลงทุนทั้งหมดรวมทั้งการขอประทานบัตรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และแนวเศรษฐกิจจะมีอายุยาวนานไม่ใช่การมุ่งหวังเพียงจะกอบโกยผลประโยชน์ในระยะสั้น สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อการใช้แร่อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ การพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาการระดับสูงและใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก จึงจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาที่เราพบอยู่เสมอคือ มีการลักลอบขุดแร่โดยผู้ที่ไม่มีความรู้ทางหลักวิชา และดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นการทำลายแหล่งทรัพยากรและสภาพแวดล้อม และยังทำให้รัฐสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก

โดยสรุป ดิบุกเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด เมื่อถูกใช้หมดไปไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาใหม่ได้ แต่เมื่อเรามองเห็นประโยชน์และความจำเป็นที่จะใช้ในปัจจุบันจึงควรจะมีการวางแผนอย่างรอบคอบ สิ่งสำคัญคือ ต้องควบคุมการดำเนินงานให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนั้นจะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมไม่ให้เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด เพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเลประเภทอื่น และเพื่อรักษาให้อยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงตามธรรมชาติให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังต้องระวังถึงผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรในท้องถิ่น และท้ายที่สุดต้องคำนึงว่า แร่ธาตุนั้นควรจะนำมาใช้ในโอกาสที่ให้ผลตอบแทนสุทธิในรูปแบบค่าปัจจุบันสูงสุดด้วย

★ ปณิธานค้ำแห่ง ปีการศึกษา 2526 ★

เฉลิมแก้ว อลงนะนันท์

หัวหน้างานวิจัย กอสมแผนงาน

★★★★★★★

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาระดับปริญญาตรีและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ให้บริการวิชาการต่อชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีโดยไม่มีการสอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวนเป็นครั้งแรกในปี 2514 ด้วยสาเหตุมาจากปัญหาการขาดแคลนสถานที่เรียนในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย เพราะมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีสถานที่เรียนจำกัด ไม่สามารถรับผู้ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทั้งหมด จึงมีผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อเป็นจำนวนมากสูงขึ้นในแต่ละปี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีคณะต่าง ๆ เมื่อแรกเปิดสอนอยู่ 4 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และในปีต่อ ๆ มา ได้เพิ่มคณะขึ้นอีก 3 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ รวม 7 คณะ จัดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โครงสร้างของหลักสูตรโดยทั่วไปจะกำหนดหน่วยกิตอย่างต่ำไว้ประมาณ 140 หน่วยกิต โดยมุ่งสร้างความรู้พื้นฐานทั่วไปที่จำเป็นแก่บัณฑิตทุกคน ต่อจากนั้นจึงมุ่งส่งเสริมความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาเลือกเป็นวิชาเอกและวิชาโท

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดการศึกษาแบบตลาดวิชา มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 14 ปีแล้ว มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นประมาณหกแสนคน และในปีการศึกษา 2527 นี้ มีผู้มาสมัครเป็นนักศึกษาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 87,820 คน มีทั้งนักศึกษาที่ศึกษาด้วยตนเองอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และนักศึกษาที่มาเรียนเป็นประจำที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีประมาณวันละ 50,000 คน

ตั้งแต่มหาวิทยาลัยได้เปิดการสอนมาจนถึงปัจจุบัน ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วรวม 9 รุ่น จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 74,983 คน และเมื่อรวมบัณฑิตรุ่น 10 ที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตรในระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2527 นี้แล้ว รวมมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตได้ทั้งหมด 94,800 คน

จากตารางที่ 1 แสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2517-2526 พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จาก 1,256 คนในปีการศึกษา 2517 เป็น 10,198 คน ในปีการศึกษา 2522 และเป็น 19,837 คน ในปีการศึกษา 2526 เมื่อหากำไรร้อยละจำแนกบัณฑิตตามคณะที่สำเร็จการศึกษาพบว่า บัณฑิตคณะนิติศาสตร์สำเร็จการศึกษามากที่สุดถึงร้อยละ 31.33 (29,099 คน) รองลงมาคือบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 23.55, 15.30, 10.00, 9.84, 7.72 และ 2.46 ตามลำดับ เมื่อจำแนกตามสาขาวิชาพบว่า คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตสาขาการบัญชี สำเร็จการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ การเงินการธนาคาร การบริหารทั่วไป การตลาด สำหรับสาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กับสาขาอุตสาหกรรมบริการ ยังผลิตบัณฑิตได้น้อยอยู่

สำหรับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษามากที่สุดในสาขานี้มากที่สุด รองลงมาคือ สาขาประวัติศาสตร์ ภาษาไทย บรรณารักษศาสตร์ และภาษาฝรั่งเศสตามลำดับ ส่วนภาษาเยอรมัน ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษารายในคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า สาขาศึกษาศาสตร์ มีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือสาขาจิตวิทยา และภูมิศาสตร์ ตามลำดับ

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ พบว่า บัณฑิตสาขาเคมี สำเร็จการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ สาขาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา สถิติและคอมพิวเตอร์ และสาขาฟิสิกส์ ตามลำดับ

ตารางที่ 2 เป็นการแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2526 หรือบัณฑิตรุ่นที่ 10 นี้ จำแนกตามคณะ สาขาที่สำเร็จ ปีการศึกษาที่สมัครเข้าและเพศ พบว่า บัณฑิตคณะนิติศาสตร์สำเร็จการศึกษามากที่สุดถึงร้อยละ 31.71 รองลงมาคือบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 26.12 บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 17.58, 9.93, 6.84, 6.24 และ 1.58 ตามลำดับ จากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารวมทั้งหมด 19,837 คน เมื่อจำแนกตามปีการศึกษาที่บัณฑิตสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง พบว่า บัณฑิตที่สำเร็จการ

ศึกษารุ่นที่ 10 (ปีการศึกษา 2526) นี้ ส่วนมากร้อยละ 28.39 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีการศึกษา 2522 เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2521 ร้อยละ 21.85 และเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2523 ร้อยละ 19.26 สรุปได้ว่า บัณฑิตในรุ่นที่ 10 นี้ ส่วนมาก 70 เปอร์เซ็นต์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างปีการศึกษา 2521-2523 มี 26 เปอร์เซ็นต์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2518-2520 และมีเพียง 4 เปอร์เซ็นต์ ที่เข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศึกษา 2524-2526 ซึ่งส่วนมากเป็นบัณฑิตปริญญาที่สอง ของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่

เมื่อจำแนกตามเพศของบัณฑิตแล้ว พบว่า บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2526 นี้ ร้อยละ 52.16 (10,347 คน) เป็นเพศชาย และร้อยละ 47.84 (9,490 คน) เป็นเพศหญิง และเมื่อจำแนกตามเพศตามคณะของบัณฑิต พบว่า บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ส่วนมากร้อยละ 85.07 เป็นเพศชาย บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 70.61 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 93.59 ของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์เป็นเพศหญิง เช่นเดียวกับบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นเพศหญิง ถึงร้อยละ 83.25

สำหรับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ เพศของบัณฑิตไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 52.40 และร้อยละ 54.08 เป็นเพศชาย ส่วนบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 52.55 เป็นเพศหญิง

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้เพิ่มขึ้นจากจำนวนพันเป็นหมื่น ในปีการศึกษา 2522 และเป็นจำนวนประมาณสองหมื่นในปีการศึกษา 2526 นี้ ซึ่งบัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้ออกไปปฏิบัติงานหน้าที่เป็นกำลังอันสำคัญของประเทศในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนต่างประสมผลสำเร็จ สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทัดเทียมกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาจากสถาบันการศึกษานอื่น ๆ และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้สร้างชื่อเสียง สร้างความภาคภูมิใจและสร้างเกียรติภูมิให้กับมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากไม่ใช่น้อย และมหาวิทยาลัยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2528 นี้ จะเป็นผู้สร้างความเจริญให้กับสังคม เพื่อความรุ่งเรืองของชีวิตและประเทศชาติ โดยส่วนรวม... เรนเชื่อมั่นและศรัทธาเช่นนี้!

PC 306

จิตวิทยาเด็กนอกกระดับ (เด็กพิเศษ)

คณา จิตวิทยาเด็กนอกกระดับ (เด็กพิเศษ) โดย ผศ.วงพิศตรี กุพันธ์ศรี รหัสการพิมพ์ 26401
หนังสืออ่านประกอบ
- ที่รักอย่าจากฉันไป โดย เจิ้งฟ่งตี ซึ่งแปลโดย เจริญชัย พิชิตต์ธรณา (หนังสือเล่มนี้สามารถยืมอ่านได้จากผู้สอนโดยตรงและนักศึกษาทุกคนต้องอ่าน)
- วารสารต่าง ๆ เช่น แม่และเด็ก ครูปริทัศน์ วิกฤตใกล้หมอ ฯลฯ
เนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับเด็กพิเศษประเภทต่าง ๆ (ตามหัวข้อในตำรา) รวมทั้งจิตวิทยาที่จะนำไปใช้กับเด็กพิเศษต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อช่วยให้พวกเขาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
การวัดผล นักศึกษาทำรายงาน (ย่อบทความเกี่ยวกับเด็กพิเศษและทำ Case Study 1 เรื่อง) คิดให้ 30% และสอบได้อีก 70% ส่วนนักศึกษาที่ไม่ทำรายงานจะคิดคะแนนสอบได้ 100% (อัตรณ์ 4 ข้อ)
ผศ.วงพิศตรี กุพันธ์ศรี

PC 308

เทคนิคการวิจัยทางจิตวิทยาและการศึกษา

คณา PC 308 ของ ดร.วีรยุทธ วิเชียรโชติ และนักศึกษาต้องค้นคว้าจากตำราเล่มอื่นด้วยเช่น
- ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดย รศ.บุญธรรม กิจปริลาภวิสุทธิ
- วิธีการวิจัยทางจิตวิทยา โดย ศ.ดร.ชัยพร วิชาวุธ
- สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ โดย รศ.ประคอง กรรณสูต หรือตำราเล่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนักศึกษาต้องค้นคว้าเนื้อหาด้วย
เนื้อหา ประเภทของการวิจัย ลำดับขั้นตอนในการวิจัย นับตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะทำวิจัย การตั้งปัญหาในการวิจัย วรรณคดีและยุคการวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการกำหนดสมมุติฐาน การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงร่างในการวิจัย ตลอดจนวิธีการเขียนบรรณานุกรม
การวัดผล
- ข้อสอบเป็นอัตรณ์ประมาณ 15 ข้อ (รวม 1 ชั่วโมง)
- นักศึกษาที่ทำงานกลุ่ม (ข้อวิจัยกลุ่มละ 10 เรื่องแล้ว

ทำวิจัยกลุ่มละ 1 เรื่อง) 40%
- นักศึกษาที่ไม่ได้ทำงานกลุ่มคิดคะแนนสอบได้ 100%
หมายเหตุ รายงานทุกฉบับจะต้องส่งถึงผู้สอนที่ศึกษาเมืองภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 28 ก.พ. 28
ผศ.วงพิศตรี กุพันธ์ศรี

ประกาศกระบวนวิชา HC

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา HC ในภาคเรียนที่ 2/2527 และไม่สามารถมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้โปรดติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน ดังต่อไปนี้
HC 243 - รศ.ดร.สันทนา สุทธาจารย์
HC 323 - อ.สมศรี ประเสริฐวงศ์
HC 345 - อ.กัญญา คังสุวรรณรังษี
HC 371 - อ.ศรีนวล แก้วแพรง
HC 373 - อ.ศรีนวล แก้วแพรง
HC 413 - อ.พรทิพย์ ครองการดี
HC 444 - อ.สมศรี ประเสริฐวงศ์
ที่ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.วงพิศตรี กุพันธ์ศรี

ตารางที่ 1

การดำเนินงานของโรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2517-2526

Table with 12 columns (years 2517-2526 and Total) and multiple rows of categories including 'บุคลากร' (Personnel), 'อาคารสถานที่' (Facilities), and 'วัสดุครุภัณฑ์' (Materials).

หมายเหตุ: คำนวณรวม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2527

ตารางที่ 2

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2524 จำนวน 100 คน (ชาย/หญิง) วิชา/สาขา/ระดับการศึกษา/ชั้นเรียน

Large table showing graduation statistics for 100 students in 2524, categorized by gender, subject, level, and class.

งานวิจัยที่ผ่าน ภาชชชชชชช

รายงาน



ผลการสอบเพิ่มเติมจากข่าวรวมคำแห่งฉบับที่ผ่านมา ในฉบับนี้ก็เช่นกัน ข่าวรวมคำแห่งได้รับความร่วมมือจากฝ่าย สถิติและทะเบียนของทุกคณะเป็นอย่างดี สำหรับผลสอบที่ ออกภายในวันที่ 18 ธันวาคม มีดังนี้

คณะนิติศาสตร์

LA 203 ช่วงรหัส 26108875-26114315
26602174-สุดท้าย

LA 208 ช่วงรหัส 19150053-21102915
26117443-สุดท้าย
26104764-26117442

LA 213 ช่วงรหัส 191-24115221
25103792-สุดท้าย

LA 214 ช่วงรหัส 24120303-25119694

LA 210 ช่วงรหัส 26101949-26107239

LA 253 ทั้งหมด

LA 306 ช่วงรหัส 191-23105054
24126815-25122309

LA 309 ช่วงรหัส 19150053-22125361
24106380-สุดท้าย

LA 310 ช่วงรหัส 23117900-25111482

LA 313 ช่วงรหัส 21104528-21124640

LA 331 ช่วงรหัส 21108255-24105353

LA 333 ทั้งหมด

LA 350 ทั้งหมด

LA 353 ทั้งหมด

LA 403 ทั้งหมด

LA 405 ช่วงรหัส 21106744-22137716
24101571-สุดท้าย

LA 407 ช่วงรหัส 19150161-22102550

LA 408 ช่วงรหัส 191-22143495

LA 409 ช่วงรหัส 21105325-21110519
23125988-25104072

LA 413 ช่วงรหัส 22108117-23108233
24106133-สุดท้าย

LA 414 ทั้งหมด

LA 435 ทั้งหมด

LA 442 ทั้งหมด

LA 455 ทั้งหมด

LA 460 ช่วงรหัส 23618433-สุดท้าย

LA 464 ทั้งหมด

LA 466 ทั้งหมด

LA 121 ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

GM 103 MK 406 HO 203

GM 204 AC 304 HO 303

GM 303 AC 401 IN 405

GM 304 AC 406 RE 203

GM 309 AC 306 RE 305

GM 404 AD 306 RE 402

GM 406 AD 311 RE 403

GM 412 AD 401 RE 404

MK 203 AD 404 RE 405

MK 308 PU 303 TR 403

MK 403 PU 303 TR 404

คณะมนุษยศาสตร์

EN 253 FR 201 HI 344 LI 363 LS 431 SN 201

EN 456 FR 202 HI 465 LI 301 LS 371 SN 202

EN 344 FR 212 HI 463 LI 271 LS 353 PY 253

EN 353 FR 415 HI 475 LS 382 LS 244 PY 349

EN 354 FR 402 HI 461 LS 471 LS 385 TH 256

EN 365 GN 201 HI 452 LS 362 SO 377 TH 454

EN 301 GN 202 HI 486 LS 365 SO 353 TH 351

EN 402 GN 401 HI 362 LS 386 SO 205 TH 456

EN 458 HI 455 LI 382 LS 372 SO 303 TH 332

EN 431 HI 443 LI 465 LS 358 SP 405 MC 468

คณะวิทยาศาสตร์

MA 103 MA 433 CS 215 ST 271 CH 112 PH 414

MA 434 ST 103 ST 312 MT 103 PH 424

MA 324 CS 103 ST 204 ST 494 PH 214 AG 103

MA 325 CS 200 ST 206 CH 111 PH 312 BI 115

คณะศึกษาศาสตร์

GE 241 PC 303 PC 203

MR 393 PC 409 PC 207

PC 204 PC 353 PC 329

คณะรัฐศาสตร์

PS 328 PS 405 PS 446 PS 311 PS 340

PC 252 PS 351 PS 421 PS 450 PS 293 PS 375

PC 290 PS 371 PS 425 PS 454 PS 320 PS 390

PS 205 PS 394 PS 437 PS 310 PS 332 PS 490

คณะเศรษฐศาสตร์

EC 103 EC 305 EC 417 EC 464 EC 377 EC 394

EC 212 EC 324 EC 421 EC 479 EC 385 EC 395

EC 213 EC 326 EC 424 EC 497 EC 391 EC 396

EC 301 EC 342 EC 427 EC 345 EC 392 EC 405

EC 343 EC 434 EC 356 EC 393 EC 406



เนื่องจากรายการโทรทัศน์มีการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก และ ได้มีนักศึกษาโทรทัศน์ที่เข้ามาสมัครสอบ วัน เวลา ออกอากาศจำนวนมาก จึงขอให้ความเข้าใจกับนักศึกษาอีกครั้งว่า กระบวนการวิชาใดที่สอบไปนั้น หาก ม.ร.จะนำเอาโทรทัศน์ครั้งถัดมา มาออกอากาศในอาทิตย์ถัดไป จะไม่มีการข้ามครึ่งแต่อย่างใด จึงขอให้นักศึกษาดูรายชื่อวิชา การ เรียนที่ออกสอบเมื่อเหมือนเช่นเดิม สำหรับกรณีการสอบทดแทนเกรด เปลี่ยนแปลงใด ๆ ทางเราจะทำเป็นสัปดาห์แรกเดือนถัดไปทราบถึง การเปลี่ยนแปลงในวิชานั้น ๆ และทางร. ทุกสัปดาห์ ส่วนสาขาที่ที่ ผ่านมานั้น ทางสถานีฯ ได้ขอความร่วมมือของ ม.ร. เพื่อทำการตรวจสอบ ทักหา ทน. ทำให้อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ไม่มีการบรรยายรายการโทรทัศน์ หวัง ขออภัยเป็นอย่างสูงหากที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ในวัน เมื่อ จากนี้ทางเราได้รับการติดต่อขอการบรรยายอย่างกระหน่ำกันเช่นเดิม สำหรับวัน เวลา ออกอากาศใหม่ที่ใช้ใหม่ มีดังนี้

สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2527

12.00 น. EC 112 ครั้งที่ 4

- การใช้จ่ายเพื่อขงวิโลก

- การใช้จ่ายเพื่อลงทุน

บรรยายโดย รศ.วิชา สัจจวิสัย (วิทยากร)

รศ.จินตนา พรพิไลพรหม (พิธีกร)

13.00 น. EN 102 ครั้งที่ 4

- ภาคโครงสร้างบทที่ 4

- ภาคศัพท์ บทที่ 3 กลุ่ม 3, 4

บทที่ 5 กลุ่ม 1

บรรยายโดย อ.วิดิยะ ราชบังสา, อ. John Tobin

14.00 น. SO 103 ครั้งที่ 4

บรรยายโดย ผศ.ศิริพันธ์ ดาวทวิวงษ์และคณะ

15.00 น. PS 110 ครั้งที่ 3

- กบฏ, ปฏิวัติ, รัฐประหาร, รัฐธรรมนูญ

บรรยายโดย รศ.สุชุม นวลสกุล

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2527

12.00 น. EN 202 ครั้งที่ 5

- การใช้คำศัพท์

บรรยายโดย ผศ.ผาณิต บุญยวธนะ

13.00 น. HI 102 ครั้งที่ 5

- ธารธรรมอันเคียดภายหลังราชวงศ์ไม่วีระ

จนถึงจีนสมัยกลาง

บรรยายโดย อ.ละออง จึงแสงสีดา

14.00 น. SC 103 ครั้งที่ 5

บรรยายโดย น.อ.ประเวศน์ โภชน์สมบูรณ์

15.00 น. PS 290 ครั้งที่ 5

- ชังซาร์ก รุสโซ

บรรยายโดย รศ.เสถียร หอมขจร

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2527

12.00 น. MA 112 ครั้งที่ 4

- อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

บรรยายโดย ผศ.วราภรณ์ ร่องมระอุค

13.00 น. HI 101 ครั้งที่ 4

- ยุโรปยุคกลางตอนต้น

บรรยายโดย ผศ.มยุรี เจริญ

4.00 น. ST 203 ครั้งที่ 4

- ความน่าจะเป็น

บรรยายโดย รศ.สุทธิชัย ใจวีศรี

15.00 น. PS 103 ครั้งที่ 4

- การปกครองแบบประชาธิปไตย

บรรยายโดย ดร.บรรพต วีระชัย และคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2527

12.00 น. EC 103 ครั้งที่ 4

- ตีฆานต์และจับทนาย(ต่อ)

- มุดคำและราคา

บรรยายโดย รศ.อัมพร วิจิตรพันธ์

13.00 น. LA 208 ครั้งที่ 4

บรรยายโดย อ.สุมาลี วงษ์วิจิตร

14.00 น. MA 114 ครั้งที่ 4

- การหาพื้นที่ของบริเวณในระนาบ

บรรยายโดย ผศ.นิชชา ศรีนันทวัน

15.00 น. LS 103 ครั้งที่ 5

- หนังสืออ้างอิง (1)

บรรยายโดย รศ.พิมพ์พรพรณ เรพเพอร์

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2527

12.00 น. LA 106 ครั้งที่ 5

- นวัตกรรมที่เป็นโมฆะ

บรรยายโดย รศ.ญาณี มโนพิโมกษ์

13.00 น. AC 102 ครั้งที่ 5

- สันค้ำคงเหลือ

บรรยายโดย รศ.ประทุมวรรณ สุพรรณโยชากุล

14.00 น. LA 122 ครั้งที่ 4

บรรยายโดย รศ.รังสรรค์ แสงสุข

15.00 น. PC 103 ครั้งที่ 4

- การพัฒนาการ

บรรยายโดย อ.มานิช สุขฤกษ์

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2527 หยุดเนื่องในวันสิ้นปี

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2528 หยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันพุธที่ 2 มกราคม 2528

12.00 น. MA 112 ครั้งที่ 5

บรรยายโดย ผศ.วราภรณ์ ร่องมระอุค

13.00 น. HI 101 ครั้งที่ 5

- ยุโรปยุคกลางตอนต้น (ต่อ)

บรรยายโดย ผศ.มยุรี เจริญ

14.00 น. ST 203 ครั้งที่ 5

- ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

บรรยายโดย รศ.สุทธิชัย ใจวีศรี

15.00 น. PS 103 ครั้งที่ 5

- ปรัชญาเบื้องต้นในการเป็นประชาธิปไตย

บรรยายโดย ดร.บรรพต วีระชัย และคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2528

12.00 น. EC 103 ครั้งที่ 5

- คนกลาง ตลาด การแข่งขันและสิ่งกำหนดราคา

บรรยายโดย รศ.อัมพร วิจิตรพันธ์

13.00 น. LA 208 ครั้งที่ 5

- ความสัมพันธ์ระหว่างการทำกรกระทำกับผล

บรรยายโดย รศ.วราภรณ์ เรพเพอร์

ชีววิทยาศาสตร์

กลอดลูกให้หญิงอื่น

จากการสัมภาษณ์ Marilyn Johnston คุณแม่ที่รับคลอดทารกให้กับหญิงอื่น (Surrogate Mother) โดยผ่านการผสมเทียมจากการฉีดเชื้อตัวของผู้ชายอื่นเข้าไปผสมกับไข่ที่กำลังสุกเต็มที่ของเธอ Marilyn ให้ข่าวว่าเธอทำตัวเป็นคนอุ้มท้องเพื่อคลอดเด็กทารกให้กับครอบครัวอื่นครั้งนี้เป็นเพราะเหตุผลหลายประการ ที่สำคัญคือเธอและสามีกำลังต้องการเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรจริง ๆ ทั้งสองของเธอ และเหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือทั้งเธอและสามีเชื่อเสมอว่าเด็กคือของขวัญที่พระเจ้าประทานมาให้แก่ครอบครัวหนึ่ง ๆ ฉะนั้นการที่เธอทำหน้าที่นี้ย่อมเป็นการทำงานเพื่อรับใช้พระเจ้านั่นเอง

Marilyn ได้รับความเงินในการอุ้มท้องครั้งนี้ 10,000 ดอลลาร์ และเข้ารับการตรวจความพร้อมของทั้งสภาพจิตใจและร่างกายตลอดจนประวัติการคลอดบุตรจริง ๆ ทั้งสอง หลังจากผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วเธอจึงได้รับการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อตัวจากผู้ชายที่ต้องการบุตรรวม 5 ครั้งด้วยกันเธอจึงตั้งครรภ์ได้ ระหว่างตั้งครรภ์เธอได้รับการติดต่อจากครอบครัวที่มาฝากเธออุ้มท้องให้เสมอ เมื่ออุ้มท้องได้ครบเก้าเดือนเธอก็ให้กำเนิดเด็กหญิงเล็ก ๆ ออกมาและมอบให้กับผู้ปกครองที่แท้จริงไป เธอกล่าวว่ามีหลายคนที่ไม่ยอมรับในเรื่องนี้ด้วยวิธีที่ว่ามันอาจไม่ถูกต้องในหลักของศีลธรรมและเข้าใจว่าเธอทำงานนี้เพื่อเงินอย่างเดียว แต่ถ้าเขาเหล่านั้นมาเห็น ภาพการค้นคว้าด้านจิตวิทยาของพ่อแม่ที่เธอคลอดเด็กให้แล้วก็จะทราบได้ว่างานนี้มีความหมายอย่างไร

จาก REDBOOK, MAY 1984, หน้า 44
เรียบเรียงและรวบรวมโดย ดร.นฤ ศรีพรหมเนติกการ

ศัพท์ฆราวาสไทย

1. กะลา เป็นส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าว ถ้าผ่าซีก ซีกมีตาเรียกว่า กะลาตัวผู้ ซีกมีตาเรียกว่า กะลาตัวเมีย
 2. กะลาตี หมายถึงถูกเรือ มาจากภาษามลายูว่า กะลาตี จากคำอิหร่านว่า จะลาตี คำสองคำนี้ มักจะเขียนผิดกันเสมอ คำ กะลา มักจะเขียนผิดที่เขียน กะ เป็น กระ และคำ กะลาตี มักจะเขียนไม่ประวิสรรชนีย์ (สระอะ) ดังนั้น จำง่าย ๆ ว่า ครวงคำว่า กะลา ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกัน
- ตัวอย่าง
1. ชาวนาใช้เปลือกมะพร้าวและกะลาสูบไฟเพื่อไล่ยุง
 2. เขาเป็นกะลาตีประจำเรือรบหลวงอ่างทอง
- รศ.ดร.ถวัลย์ ศิริเจริญ



"เขาคอนัน"

เขาคอนันจะรู้ไหมใจฉัน
กนึ่งกวนคิดถึงเขาเฝ้าจอ
เขาอยู่สูงเกินสิ้นวันทศ
อยากจะทำอะไรไรไม่มคตา
มาถูกคิดจะทำได้อย่างไรนั้น
เพราะเขามันต้องห้ามแล้วดิหนา
ไม่อาจเอื้อนยื้อยุดคุณเขา
ผิดเวลาผิดกรรมกรรมเสียจริง
ขอฝากใจไปกับเพลงบรรเลงหวาน
ขอขำขานบอกเขาลั่นแควยิ่ง
ถ้าเขาอยู่ย่นละเลยเฉยประวิง
เพียงเป็นมิ่งมิตรของฉันเท่ากันเอย

23126902

จ.ม. จากลูก * * * * *

จ.ม. จากลูก.....

บ้านคุณป้าที่ลาดพร้าว
กราบที่ดึกแม่ของฮัม

แม่จะจดหมายฉบับนี้หนูจะเล่างานนิทรรศการ ก่อนคนคนของชมรมพุทธศาสน์ให้แม่ฟังค่ะ

งานเริ่มวันที่ 4-8 ธ.ค.นี้ นำสนใจมากค่ะ มีบอร์ดแสดงมรดกสุคร 18 ประการ มีการตอบปัญหาธรรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ มีการอภิปราย และยังมีหนังสือธรรมะขาย หนูซื้อปฏิทินธรรมภาพฝาผนังพร้อมจดหมายฉบับนี้ให้แม่ด้วยค่ะ

นอกจากนี้ทางชมรมพุทธเชิดชวนนักเรียนไปฝึกสมาธิที่วัดธรรมกาย จ.ปทุมธานี ค่ะ วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค.นี้ หนูตั้งชื่อไปด้วยค่ะ ถ้าฝึกสมาธิแล้วทำให้ใจปลอดโปร่ง สมาธิใจ ทำรวมคืนนี้ หนูจะฝึกบ่อย ๆ คงทำให้ผลการเรียนดีขึ้น มีสมาธิอ่านหนังสือ

แม่จะหนูหวังว่าปฏิทินที่ส่งมานี้ แม่ต้องชอบแน่ ๆ แม่เอาไว้ดูที่โต๊ะทำงานนะคะ ดูไปก็คิดถึงหนูไปด้วยนะคะ

รักแม่ค่ะ
ลูกฮัม



"For the importance of money essentially flows from its being a link between the present and the future."

John Maynard Keynes

Keynes, J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money (Great Britain, Macmillan Press, 1973), p. 293.

"ความสำคัญของเงินก็คือ เครื่องเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันกับอนาคต"

จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์
นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย ดร.สุจิต ฐานธัญญา



อยากเห็นหนุ่มสาวชาวรามเข้าวัด

วิทยายุ อินทรปลัด

ปัจจุบันนี้มิได้พบธรรมมีปัญหามากขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ การเรียน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทุกคน ต้องประสบปัญหานานับประการ รวมถึงการทำงานด้วย ในเมื่อเราทำงาน เรียนหนังสือมาอย่างหนักแล้ว ร่างกายย่อมต้องได้รับการพักผ่อนหลังจากเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน มาแล้วอย่างเคร่งเครียด จิตใจของคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพักผ่อนด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา กำลังเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมา อนาคตในวันข้างหน้าต้องก้าวต่อไปเรื่อย ๆ แต่เดิมนั้นคนหนุ่มสาวไม่สนใจธรรมะ แต่ปัจจุบันคนหนุ่มสาวได้ให้ความสนใจธรรมะมาก แทนที่จะไปเที่ยวตามสวนสนุก ตามที่สาธารณะหรือแหล่งบันเทิงต่าง ๆ ควรหันหน้าเข้าวัดกันดีกว่า โดยเฉพาะเราเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมค่าแห่งด้วยแล้ว บุคคลภายนอกมักมองในแง่ที่ไม่ดี ตัวผู้เขียนเองก็ภูมิใจที่เห็นนักศึกษารวมค่าแห่งสนใจธรรมะไม่น้อย แต่ก็ยังดี ดีกว่าไม่สนใจเลย

ทางชมรมพุทธศาสน์และวัฒนธรรมไทย ก็จัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ โดยไปวัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่ออบรมธรรมะ ฝึกสมาธิ ทำให้เราได้รับความรู้เป็นอย่างมากและมีประโยชน์ด้วย การฝึกสมาธิมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำ แต่เราต้องบังคับตัวเองให้ได้ ถ้าบังคับตัวเองไม่ได้แล้วอนาคตจะเป็นผู้นำได้อย่างไร การฝึกสมาธิทำให้ใจไม่คิดฟุ้งซ่านหลายเรื่อง ดังนั้นสมาธิเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดที่เราต้องมีสมาธิต่อสิ่งนั้น สนใจแต่สิ่งที่เรากำลังศึกษาและปฏิบัติอยู่ มีประโยชน์แก่นักศึกษาด้วย ซึ่งแต่ละอาทิตย์ที่ทางชมรมจัดไปนั้น มีจำนวนนักศึกษาของรามร่วมค่าแห่งประมาณร้อยกว่าคน บางครั้งเกือบร้อยคน นับว่าพอใจได้ แต่อยากให้เห็นนักศึกษามากขึ้นให้มากกว่านี้ นี่มิได้เป็นการบังคับแต่เป็นการเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบซึ่งท่านทั้งหลายอีกหลายท่านอาจไม่รู้ว่ามีวัดไหน ไปทำไม ไปแล้วมีประโยชน์หรือ บางคนก็ไม่รู้เรื่อง หมอบอกเสียเถยว่า ถ้ามีนักศึกษาท่านใดสนใจธรรมะ หรือฝึกสมาธิ อยากไปวัดพระธรรมกาย ขอเชิญลงชื่อได้ที่ ชมรมพุทธศาสน์และวัฒนธรรมไทย ชั้น 4 ห้อง 247 ทุกวันและเวลา เข้าไปเลศครับ เราคอยต้อนรับท่านที่สนใจเสมอ โดยอัตโนมัติเหมือนพี่เหมือนน้อง หมอรับรองได้ว่ามีเพื่อนใหม่ที่หายเหงาโดยสิ้นเชิง ทางชมรมพร้อมที่จะคอยต้อนรับท่าน

บัดนี้ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ท่านทั้งหลายมีโอกาสได้พักผ่อนจิตใจที่ถูกรื้อ เพื่อความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิต โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ควรที่จะทำเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อกันไปเพราะเป็นมหาวิทยาลัยประชาชน คนภายนอกจะได้มีดูหมิ่นเอา ไปวัดกันเถิดครั้น ไปทุกวันอาทิตย์ สร้างชีวิตให้มีคุณค่า



อตุ อดุณสุต นฤชสุดี ที กวีสุสนธิ์ ศารกา.
"ประโยชน์เป็นคุณค่าของประโยชน์เอง ดวงดาวจึกทำอะไรหรือช่วยอะไรได้"
รวบรวมจาก วาทะปาฐกและกวีอนสุกานิตคำคำ ของ ว. รัตนรังษี (กรุงเทพฯ, โอเคชั่นสโตร์, 2528), หน้า 35

An opportunity is auspicious in itself
There is no connection with the past
รวมรวมและเรียบเรียงโดย ศิษย์ปริศนา วัดระดัง

ข่าวกระบวนวิชา...

CH 233

เคมีวิเคราะห์ 1 (Analytical Chemistry 1)

คำทรา ที่ใช้ประกอบการเรียนกระบวนวิชา CH 233 คือ

1. ชูติมา เดิศวณะ เคมีวิเคราะห์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ค่าแห่ง หมายเลขการพิมพ์ 2684
2. ชูติมา เดิศวณะกุล คู่มือเคมีวิเคราะห์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ค่าแห่ง หมายเลขการพิมพ์ 26265

เนื้อหา เคมีวิเคราะห์ 1 เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาปริมาณเบื้องต้น โดยใช้เทคนิคของการวิเคราะห์โดยการชั่งน้ำหนัก (Gravimetric Analysis) และโดยการวัดปริมาตร (Volumetric Analysis) เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการคำนวณ

การวัดผล แบ่งเป็น การทดสอบความรู้กลางเทอม 40% และการสอบไล่ 60% การสอบกลางเทอมจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2528 เวลา 13.00-16.30 น. หมายเลข กระบวนวิชานี้ย้ายห้องเรียนไปที่ NB 10

พ.ศ.ชูติมา เดิศวณะกุล

CH 334

เคมีวิเคราะห์ 2 (Analytical Chemistry 2)

คำทรา 1. ชูติมา เดิศวณะกุล เคมีวิเคราะห์ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ค่าแห่ง หมายเลขการพิมพ์ 26383

2. ธวัชชัย ศรีวิบูลย์ ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ค่าแห่ง หมายเลขการพิมพ์ 26385

เนื้อหา ประกอบด้วยทฤษฎีและเทคนิคในการวิเคราะห์หาปริมาณโดยวิธีเชิงไฟฟ้าและวิธีการแยกสาร

การวัดผล คะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ภาคบรรยาย คิดเป็น 70% และภาคปฏิบัติคิดเป็น 30% การสอบกลางเทอมภาคบรรยายจะจัดให้มีการสอบในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2528 เวลา 9.00-11.30 น. การสอบข้อเขียนภาคปฏิบัติสอบวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2528 เวลา 9.30-11.30 น.

พ.ศ.ธวัชชัย ศรีวิบูลย์

FR 433

วรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย 1

คำทรา เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา FR 433 และหนังสืออ่านนอกเวลา 1 เล่ม (โปรดติดคู่มือบรรยาย)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาที่มีความรู้ทางวรรณคดีฝรั่งเศสในช่วงสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 (1900-1914) อย่างกว้าง โดยศึกษาความเป็นมาของเหตุการณ์ร่วมสมัย และศึกษางานและความคิดของนักเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ในสมัยนั้น

เนื้อหา ศึกษาวรรณคดีฝรั่งเศสศตวรรษที่ 20 สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 (1900-1914) ความขัดแย้งระหว่างแนวความคิดแบบชนวนและชาย รู้จักงานประพันธ์ในรูปแบบนวนิยายของ เอมีล โซลา (Emile Zola) อานาโตล ฟรองซ์ (Anatole France) โรแม็ง โรลลองด์ (Romain Rolland) ปีแยร์ โอลี (Pierre Olli) ความคิดและศรัทธาทางศาสนาในบทกวีและบทละครของ ชาร์ลส์ เปูกีย์ (Charles Peguy) และปอล โคลเคลด์ (Paul Claudel) รู้จักกวีสมัยใหม่คือ ปอล ฟอว์ค (Paul Fort) และ กิลโยม อโปลิแนร์ (Guillaume Apollinaire) และนักแต่งบทละคร เอ็ดมอนด์ รอสตองค์ (Edmond Rostand)

การวัดผล วัดผลโดยข้อสอบแบบอัตนัยด้วย
พ.ศ.อรุณทศ ทัศนียุณ

★★★★★

HI 463, HI 475, HI 465

แบบแผนของการทำรายงาน

เมื่อได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา การเรียนย่อมจะทวีความยากลำบาก เพราะนักศึกษาต้องเรียนรู้ด้วยการท่องจำ ใช้สมองคิดค้นหาเหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์ ตลอดจนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การทำรายงานเป็นวิธีหนึ่งที่จะฝึกฝนนักศึกษาให้ปรับปรุงตนเองเข้ากับการเรียนระดับอุดมศึกษาได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการทำรายงานเป็นส่วนประกอบของการวัดผลและประเมินผลลักษณะกำหนดของรายงานเบื้องต้น

1. ความยาว 50 หน้ากระดาษฟูลสแตป เขียนหรือพิมพ์เพียงด้านเดียว ไม่เว้นบรรทัด

2. การตั้งหัวข้อเรื่อง หัวข้อใดก็ตามต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คอนโดคอนหนึ่งที่กำหนดไว้ ในการเลือกหัวข้อควรคำนึงถึงขอบเขตจำกัดของเนื้อเรื่องและระยะเวลา เช่น "ผลของสงครามยุทธหัตถี ค.ศ.2135" "บทกวีของฟอดคอนในการเจรจาทางการค้ากับฝรั่งเศส ในค.ศ.1685" และควรคำนึงถึงการหาหลักฐานอ้างอิงด้วย

3. การเขียนรายงานให้ใช้แบบต่อไปนี้-

3.1 "ปกใน" ยึดแบบของหนังสือวิธีวิจัยห้องสมุด (LS 103) หรือหนังสือที่เป็นคำรา HI 465, HI 475 อย่างใดอย่างหนึ่ง

3.2 แบบของเชิงขรรค์และบรรณานุกรม อ่านวิธีวิจัยจากหนังสือวิธีวิจัยห้องสมุด และดูตัวอย่างได้จากคำรา HI 465, HI 475

เนื่องจากทำนทำรายงานเพียง 50 หน้า คั้นคว่านักศึกษาเพียง 2-3 เล่ม จึงควรระบุ "ที่อ้างอิง" แทน "บรรณานุกรม" ไม่ต้องเรียงลำดับหนังสือ มีตัวเลขกำกับ แต่ต้องเรียงชื่อผู้เขียนตามลำดับอักษรก่อนหลัง

3.3 ห้ามตีเส้นล้อมกรอบข้อความต่าง ๆ

3.4 ไม่ต้องเขียนขอบคูดผู้ให้ความช่วยเหลือในการทำรายงาน และไม่ต้องเขียนอุทิศให้ใคร

3.5 การเขียนเนื้อเรื่อง ต้องประกอบด้วย-

3.5.1 บทนำ อธิบายให้เหตุผลว่าหัวข้อที่จะเขียนมีคุณค่าอย่างไร ใช้หลักฐานประเภทใด เนื้อเรื่องใด เพื่อเชิญชวนให้ผู้อ่านสนใจ ติดตามอ่านตอนต่อไป

3.5.2 เนื้อเรื่องทั่วไป และมีการวิจารณ์ให้เหตุผลประกอบด้วยเสนอความคิดเห็นของผู้เขียนและของตนเองประกอบด้วย

3.5.3 สรุปเนื้อเรื่องและวิจารณ์เป็นความสั้น ๆ

คุณค่าของรายงานนั้นอยู่ที่แบบฟอร์ม และเนื้อหาสาระเท่านั้น

นักศึกษาต้องส่งรายงานให้ผู้สอนโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนเพื่อเก็บไว้แสดงเป็นหลักฐานการส่งรายงานตามกำหนดเวลา

พ.ศ.จันทร์ฉาย ภัก่อธิษณ

EC 343

เศรษฐศาสตร์การพาณิชย์ 2

คำทราเรียน เศรษฐศาสตร์การพาณิชย์ 2 โดย พ.ศ.เอก เอื้อธรรว (รหัสการพิมพ์ 26483)

เนื้อหา ระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และส่วนราชการอื่น ตลอดจนกรณีพิพาทและแนวทางแก้ไขปรับปรุงระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทย

การวัดผล ข้อสอบปรนัยอย่างเดียว 120 ข้อ แต่ละข้อมีข้อย่อยให้เลือก 5 ข้อย่อย ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที จากเนื้อหาในหนังสือเศรษฐศาสตร์การพาณิชย์ 2 นานที่

ถึงบทที่ 5 ประมาณ 100 ข้อ และจากความเคลื่อนไหวทางภาษีอากรของรัฐบาลไทยปัจจุบันประมาณ 20 ข้อ
พ.ศ.เอก เอื้อธรรว

HI 101

อารยธรรมตะวันตก (Western Civilization)

ผู้บรรยาย พ.ศ.ธัญญา โกมลดาญจน
พ.ศ.พราวดี ศิวินทพันธ์

วัน เวลา สถานที่ วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 10.30-11.45 น. อาคาร PBB 201, 301 (มร.2)

เนื้อหา ศึกษาเรื่องของมนุษยยุคหิน อารยธรรมของโลกโบราณ คือ อียิปต์ กรีซ เปอร์เซีย เมโสโปเตเมีย อเมริกาอินเดียน เรื่องราวของยุโรปยุคกลาง เริ่มตั้งแต่การสิ้นสุดของอาณาจักรโรมันตะวันตกจนถึงสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ วิชาประวัติศาสตร์ การปฏิรูปศาสนา เหตุการณ์สำคัญในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 17, 18 และ 19 การปฏิวัติอุตสาหกรรม สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบันโดยสังเขป

คำทรา HI 101 เลขรหัส 25217 โดย พ.ศ.ธัญญา โกมลดาญจน และคณะ

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 120 ข้อ สอบวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2528 เวลา 16.00-18.00 น.

พ.ศ.พราวดี ศิวินทพันธ์

EN 240

Introduction to English and American Literatures

คำทรา 1. ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน โดย ดร.เสวินิจจร สิงหนณี

2. การศึกษาวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน โดย ดร.ธัญญรัตน์ ปาณะกุล

บทศึกษา 1. อ่านคำราทั้ง 2 เล่มให้เข้าใจและจดจำสาระสำคัญ ความหัวข้อที่ปรากฏในคำรา 2. เจาะคำราเล่มที่ 2 (ข้อ 2.2) นอกจากความเข้าใจและการจดจำสาระสำคัญต่าง ๆ (ข้อ 2.1) แล้วให้ศึกษาวรรณกรรมต่อไปนี้โดยละเอียด

- 2.1 Lyric: "To-" p. 26
- 2.2 Sonnet: "Time" p. 28
- 2.3 Descriptive poem: "I wandered lonely..." p. 37
- 2.4 Narrative poem: "O what is that sound..." p. 40
- 2.5 Narrative prose: **The Old Man and the Sea** pp. 50-51
- 2.6 Descriptive prose: **South Wind** pp. 72-73
- 2.7 Argumentative prose: **European Painting and Sculpture** pp. 100-101

และให้สามารถตอบคำถามในด้านต่อไปนี้คือ ชนิดของบทประพันธ์ เนื้อเรื่อง ฉาก ตัวละคร ลักษณะของสิ่งที่ผู้เขียนพรรณนา วิธีเสนอข้อคิด ประเด็นหลัก เหตุผลที่ผู้เขียนใช้สนับสนุนแนวความคิดของตน นิสัย จุดอ่อน และเจตนาของผู้เขียน

การสอบ ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ คัดเลือก 4 ข้อ เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ข้อสอบเป็นภาษาไทยแต่ศัพท์เฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ

พ.ศ.ดร.เสวินิจจร สิงหนณี

อ่านต่อหน้า 6

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2527

ด้วยกรมการรักษาดินแดนได้กำหนดวัน เวลา และ สถานที่ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1, 2 ประจำปีการศึกษา 2527 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศให้นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1, 2 ทราบดังนี้

1. นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1, 2 ฝึกภาคสนามวัน อังคารที่ 8 และวันพุธที่ 9 มกราคม 2528 ณ ศูนย์ฝึกกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รธ.)
2. ให้นักศึกษาวิชาทหารที่จะฝึกภาคสนามไปถึงศูนย์ฝึกฯ และเข้าที่รวมพล เวลา 06.00 น. โดยเข้าประตูทางด้านฝั่งสะพานบางบัวเพียงแห่งเดียว
3. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4. นำบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร, กระติกน้ำ และข้อสอบไปด้วย

ตลอดเวลาการฝึกภาคสนามมีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอำนวยความสะดวก ถ้านักศึกษามีปัญหาให้ติดต่อได้ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ น.ร. วันที่ 14 ธันวาคม 2527

ต่อจากหน้า



ที่จะติดบัณฑิต ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่เพลง มหาวิทยาลัยฯ แก้มักติดในการฝึกซ้อมครั้งใหญ่ ที่สวนอัมพร เมื่อวันที่ 17-20 ธันวาคม 2527 พร้อมทั้งนำเหรียญพอลูนฯ จำนวน 100 เหรียญผู้ฝึกหัดทราบได้ข่าวเพื่อความยินดีด้วย

นิทรรศการ

โรงเรียนมัธยมสาธิตรามคำแหง ขอเชิญชมนิทรรศการ แผนการเรียนการสอนและเลือกอาชีพ ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2528 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ลีด ดีเอส 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในนิทรรศการ ดังกล่าวจะมี

- การบรรยายเทคนิค การเลือกคณะและการจัดอันดับคณะในการสมัครคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
- การบรรยายข้อคิดในการเลือกอาชีพ
- การจัดป้ายเสนอแนะ แนวทางศึกษาต่อ เลือกอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
- การแสดงแนวทางการศึกษาต่อมัธยมศึกษา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม สหกรณ์ และศิลปหัตถกรรม
- นายสไลด์และภาพยนตร์เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อ
- การทดสอบบุคลิกภาพ
- การทดสอบความถนัดทางวิชาการและความสนใจในอาชีพ
- ศูนย์บริการให้คำปรึกษา
- เอกสารการแนะแนว
- เกมเพื่อการแนะแนว

★★★★★★★★

ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

"นศท.ชั้นปีที่ 3-5/2527 ที่คัดค้านการตรวจร่างกาย ก่อนเข้ารับการฝึกภาคสนาม ให้ตรวจร่างกายเก็บตกเป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ 22 ธันวาคม 2527 เพียงวันเดียว รวมพลในสนามกรมการรักษาดินแดน เวลา 07.00 น. จึงประกาศให้นักศึกษาวิชาทหารที่คัดค้านการตรวจร่างกายทราบทั่วกัน"

ฝึกอบรมนักศึกษาทำอาสาพัฒนาชนบท

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค จัดฝึกอบรมนักศึกษาทำอาสาพัฒนาชนบท ก่อนออกทำอาสาฯ ในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2528 ณ หอประชุมบัณฑิตศึกษา บ้านเมษิศา ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกต้อง จะได้นำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้ประชาชนในชนบท เป็นผู้บริโภคที่ดี รู้จักรักษาสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพอนามัยและภาวะเศรษฐกิจของประชาชน ผู้ยากจนในชนบททั่วไป

กลุ่มอาสาฯ ป่าเต็งใหญ่ โรงเรียนมัธยมสาธิตรามคำแหงที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมฝึกอบรม ขอให้แจ้งรายชื่อนักศึกษา กลุ่มละ 1 คน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2527 ณ งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

ข่าวโดย เทพยวรงค์ ขวัญเมือง



ปาฐกถารวม คณะนิติศาสตร์ และคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ น.ร. จัดการแสดงปาฐกถารวม เรื่อง "สุขทางใจ" โดย พระสงฆ์ สามเณร (ส.ธ.ร. ฉ.ธ.ร.) อดีต รองอธิการบดีฝ่ายธุรการและผู้อำนวยการแทนอธิการบดี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2527 ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 ในการนี้ชาวรามคำแหงได้ร่วมกันทำบุญเป็นกองทุนผ้าป่าถวายวัดธาตุ เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นวัดที่พระสงฆ์ สามเณรจัดจำพรรษาอยู่ในขณะนี้

โทรทัศน์การศึกษา

ต่อจากหน้า 8

14.00 น.	MA 114	ครั้งที่ 5
	- ส่วนเกินของผู้บริโภคและผู้ผลิต	
	บรรยายโดย ผศ.นิศา ศรีนันทวัน	
15.00 น.	LS 103	ครั้งที่ 8
	- หนังสืออ้างอิง (2)	
	บรรยายโดย ผศ.นพรัตน์ รัตนการ	
วิศุทธิ์ 4 มกราคม 2528		
12.00 น.	LA 106	ครั้งที่ 8
	- เวียดนาม	
	บรรยายโดย รศ.สุภาณี นโพนโกมภ์	
13.00 น.	AC 102	ครั้งที่ 10
	- สันติภาพเหนือ (ต่อ)	
	บรรยายโดย รศ.ประทุมวรรณ สุพรรณโอชาภักดิ์	
14.00 น.	LA 122	ครั้งที่ 5
	บรรยายโดย รศ.รังสรรค์ แสงสุข	
15.00 น.	PC 103	ครั้งที่ 5
	- แรงงูใจ	
	บรรยายโดย รศ.สุนทรรัตน์ รังธอ	

สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 (เวลา 15.30-16.30 น.)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2527 หยุดเนื่องในวันอินทรี

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2528 หยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันพุธที่ 2 มกราคม 2528

AC 409	ครั้งที่ 8
- กำไรมันแปร	
- กำไรมันแปร	
บรรยายโดย ศ.พิพัฒน์ โปษยานนท์	
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2528	
LA 414	ครั้งที่ 7
- เศรษฐกิจเงินเฟ้อหรือส่วนแบ่งกำไร	
- อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	
- วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	
บรรยายโดย ผศ.ณัฐพงษ์ โปษกบุตร	
อ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว	
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2528	
PS 251	ครั้งที่ 7
บรรยายโดย รศ.เสถียร เหลืองอร่าม	

การสื่อสาร

ต่อจากหน้า 2

โทรศัพท์ไปของกรมศุลกากรกับพนักงานสืบสวน เพราะระบบอัตโนมัติจะคิดช่วงบริการทุก 6 วินาที ในขณะที่ระบบเรียกผ่านพนักงานจะคิดช่วงบริการอย่างช้าๆ ก่อน 3 นาทีแรก บริการแบบใหม่จะเปิดบริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อน ส่วนในเขตภูมิภาคจะขยายต่อไปในอนาคต สำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการ รวมทั้งผู้เป็นเจ้าของโทรศัพท์แต่ไม่ได้ใช้บริการ รวมทั้งผู้เป็นเจ้าของโทรศัพท์แต่ไม่ได้ใช้ เนื่องจากอาจมีไว้ให้กับผู้เช่าบ้านในนั้น ขอให้แจ้งจดทะเบียนไว้กับการสื่อสารฯ เสียก่อน เพื่อการสื่อสารฯ จะได้ทราบว่ามีสิทธิใช้บริการดังกล่าวมีจำนวนเท่าใด โดยเฉพาะผู้มีโทรศัพท์แต่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ของตัวเอง ต้องแจ้งให้ทราบว่าเป็นผู้ใช้บริการได้ และใครจะเป็นผู้จ่ายค่าบริการ โดยการจดทะเบียนนี้จะไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์จากแบบหมุนเป็นแบบกดจึงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องเอง

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด แบบฟอร์มได้ที่ แผนกขาย กองพาณิชย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย อาคารศุลกากรไทย ชั้น 4 ตึกม โทร. 233-1060 ต่อ 2717, 2712 อนึ่ง บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศแบบเรียกอัตโนมัติ ผู้ที่มีโทรศัพท์สมัครขอใช้บริการจะเรียกไปต่างประเทศได้ในทันที เช่นเดียวกับการใช้โทรศัพท์ทั่วไป



สัมมนา ฝ่ายค้ำราช จัดสัมมนา เรื่อง "การพัฒนางาน ฝ่ายค้ำราช" เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2527 ณ สำนักงานสภาอาจารย์ น.ร. และจอมเทียนพหลุช พัทธา จ.ชลบุรี



ศ. พูนเกษมจรัส

ต่อจากหน้า 1

สำหรับคณะกรรมการพิจารณาตัดสินภาพถ่ายการประกวดดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้มีความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมี ศ.พูน เกษจรัส ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เป็นประธานกรรมการตัดสิน ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญในวงการถ่ายภาพ คือ นายสงคราม โพธิ์วิไล นายรังสรรค์ ศิริวิ และผู้แทนจากภาควิชาโสตทัศนศึกษา และวิทยุโทรทัศน์การศึกษา ม.ร. คือ ร.ศ. ร่มศักดิ์ แก้วปลั่ง ร.ศ.อมลิต นิลศิลป์ ร.ศ.โสภณพรหม นายรงค์ และ นายบุญเสมอ วัชรธร นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากฝ่ายส่งเสริมการขายของบริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จำกัด คือ นายอมลิต ศันติพิชญ์กุล และ นายบุญเลิศ ศันติพิชญ์กุล ร่วมเป็นกรรมการตัดสินด้วย

ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยเกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาวิทยาลัย พร้อมเงินสด 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ แต่ละประเภท ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกสภามหาวิทยาลัย รวมค่าแห่ง พร้อมบัตรกำนัลจากโกดัก มูลค่า 5,000 บาท รางวัลที่ 3 แต่ละประเภทได้รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรวมค่าแห่ง พร้อมบัตรกำนัลจากโกดัก มูลค่า 3,000 บาท และรางวัลชมเชยแต่ละประเภท ประเภทละ 2 รางวัล) ได้รับบัตรกำนัลจากโกดักมูลค่า 1,000 บาท

พบบัณฑิต

ต่อจากหน้า 1

ศึกษาด้วยตนเองที่บ้านตลอดเวลา ไม่เคยไปฟังคำบรรยายที่มหาวิทยาลัย ขณะนี้ นายเวหา มนเทียรอาสน์ ดำรงศึกษาต่อที่เนติบัณฑิตยสภา นายเวหา มนเทียรอาสน์ เกิดที่อำเภอรามอินทรา จังหัดอุตรดิตถ์ธานี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 8 จากโรงเรียนประจำจังหวัด เคยรับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ครูประชาบาล ปลัดอำเภอประจำตำบล นายตรวจสรรพสามิต สรรพสามิตอำเภอ และนายตรวจสรรพสามิตจังหวัดบุรีรัมย์ ปลัดเกษียณ ณ ที่ทำการสรรพสามิต เมื่อปี 2519 สาเหตุที่ตัดสินใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะเมื่อเป็นข้าราชการบำนาญ ได้ใช้เวลาว่าง

ในการเลี้ยงดูหลาน มีความรู้สึกว่ามีโอกาสทำประโยชน์อะไรให้แก่สังคมเท่าที่ควร ประกอบกับเป็นคนรักความเป็นธรรมในสังคมอยู่แล้ว จึงตัดสินใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในคณะนิติศาสตร์ เมื่อปี 2522 และสำเร็จเมื่อภาค 1 ปีการศึกษา 2526

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวในตอนท้ายว่า มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสแก่ผู้ไม่ใฝ่เรียน ทุกเพศ ทุกวัย ตลอดระยะเวลาที่ก่อตั้งมา 13 ปีเต็ม ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตออกไปประมาณ 9 หมื่นคน และมีผู้สำเร็จการศึกษาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สมตามคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่ว่า "เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง"

กรรม

ต่อจากหน้า 1

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยต่อไ้ว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้แพร่ภาพออกอากาศการสอนทางสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 7 ในเวลา 12.00-13.00 น. และทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. ในเวลา 16.30-18.30 น. ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2520 การดำเนินการที่ผ่านมามีมาได้ว่าได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี และนักศึกษาได้เรียกร้องให้มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีวิทยุกระจายเสียงเพื่อแพร่ภาพออกอากาศใน

ช่วงประหัตกระแสนีฟ้า เพราะว่ามีนักศึกษาที่ไม่มีโอกาสไปฟังคำบรรยายที่มหาวิทยาลัยนั้น ต้องปฏิบัติภารกิจงานประจำในช่วงที่มหาวิทยาลัยจัดรายการโทรทัศน์ในภาคบ่าย จึงไม่สามารถติดตามรายการดังกล่าวได้ มหาวิทยาลัยได้พยายามขออนุมัติใช้เวลาในช่วงประหัตกระแสนีฟ้ามาหลายปีแล้ว แต่ไม่เคยผ่านชั้นคอนอนุมัติ จนปีนี้ทางสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 7 และทบวงมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนข้อเสนอของมหาวิทยาลัย และในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา

รศ.สุชุม กล่าวว่ การแพร่ภาพออกอากาศการสอนในช่วงเวลา 18.30-20.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 7 จึงเป็นการขยายโอกาสการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชนที่สนใจได้ใช้เวลาว่างศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมคามหลักการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะก่อประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป

ต่อคำถามที่ว่า จะเริ่มดำเนินการได้เมื่อใดนั้น อธิการบดีตอบว่า มหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมการผลิตรายการใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้อย่างจริงจังในภาค 1 ปีการศึกษา 2528 กล่าวคือ ประมาณเดือน มิถุนายน สกหน้า

เอกสารพิเศษ รามคำแหง

ความเสมอภาคในการศึกษา คือปรัชญาของรามคำแหง อรรถพ เกิดวิบูลย์



ข้อใหญ่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 10 จำนวน 19,781 คน มีกิจกรรมขึ้นพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการซ้อมใหญ่ตามวันที่จริง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 17-20 ธันวาคม 2527



ยังไม่รับสมัครมาชิก!!!

... เพราะคุณให้ความสนใจ และติดตามผลงานของเราด้วยดีตลอดมา เราจึงต้องใช้เวลาเตรียมค่อนข้างมาก เพื่อให้คุณได้พบกับความแปลกใหม่ที่ดียิ่งที่สุด และไม่เพียงพอมาก่อนบนศึกกิจการรรม แนนอน... ปิดเทอม 10 วัน ย่อมไม่เพียงพอ ขอเวลาพออนุระ เมื่อไหร่เหอ เออน่า... แล้วจะบอกให้รู้ ไม่เกิน เดือนนี้พารอก

อย่าใจรออีกนิด

ชมรมการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ โทรฯ 407 อาคารกิจกรรมนักศึกษา

หนึ่งในโครงการ เอพี. เกரியงโกร

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ
บรรณาธิการ
บรรณาธิการผู้ช่วย
กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายสมพันธ์ เสาะพันธ์
ม.ศ. ดีนา วิวัฒน์วรินทร์ นางนภาพร ชันธนาครี
ศวีรนา สุวรรณสิงห์สุทธิ ชรินทร์ หุ่นกระจ่าง งานศิริ
ศิริวิภา ศิริวิภา โทรนรินทร์ วิภาดา ทุกขกิจญโย
นรินทร์ นิธรรพธร สักกรินทร์ จงเจริญ ทวี มาศละ
ธิญา จันทร์แก้ว วีธี อิมเมเลีย สุทรานันท์ พายุ
ณรงค์ วิไล จันท

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2526

นายอภิสิทธิ์ จังเทวิล นายชิตา พรมณี นายสุวรรณ นนุช นายสุคนธร
รัตนสาร นายสุนทร ไชยธรรม นายเอ็ด เสงฎาวีชัย นายสมคิด
นลจารย์ นายสมพันธ์ เสาะพันธ์ นางนภาพร ชันธนาครี ม.ศ. ดีนา
วิวัฒน์วรินทร์ นางวีระ คังพานิชย์ ม.ร. ร่มศักดิ์ แก้วปลั่ง

กอง บก. และกองจัดการ

ดีก AD 1 ชั้น 2 โทร. 3141352 หรือ 3142191-9 ถึง 164, 165
ติดต่อโฆษณา (ปีละ 62 ฉบับ ออกทุกวันจันทร์) สมาชิกรับเดือน
ละปีละ 25 บาท, สมาชิกรับทอปีละ ปีละ 40 บาท สมัครเป็นสมาชิก
ได้ส่วนตนเองก็กองจัดการ หรือส่งทางไปรษณีย์ในวันนาม นางวีระ
คังพานิชย์ผู้จัดการ บก. ดีก เอ.ดี. 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ร.ศ. 10240
พิมพ์ที่ ๓๗ ถนนวิภาวดีรังสิต ๒1 ๕ ๒๐

